

ข่าวประจำวัน ที่ 5 เมษายน 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	เปิดโฉมหน้า ทีมบริหาร "นายกเสรีฐ" ว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด	7
2	สยามรัฐออนไลน์	"ยุทธนา เอี่ยมะหลง" อดีต ผอ.ธ.ก.ส. กำแพงเพชร - เพชรบูรณ์ เปิดตัวทำชิง "นายก อบต. ป่าพุทรา " ยึดหลัก "นายใหญ่คือประชาชน "	9
3	เดลินิวส์ออนไลน์	"บิ๊กป้อม" ส่ง "ธรรมนัส" คุมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.	11
4	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	ประวิตร' ถก ส.ส. กทม. - ส.ก. ดัน 'จักรทิพย์' ชิงผู้ว่าฯ กทม.	12
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	ปิดส่ง 'ธรรมนัส' ช่วย 'บิ๊กแป๊ะ' ชิงผู้ว่าฯ ชมเปาะ 5 ปี ผบ.ตร. ดูแล ปชช.	13
6	เดลินิวส์ออนไลน์	'บิ๊กแป๊ะ' ยันลงผู้ว่าฯ กทม. นามอิสระ รับ 'บิ๊กป้อม' โทรชวน	14
7	มติชนออนไลน์	'บิ๊กแป๊ะ' ยันเตรียมร่างแผน ชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระไว้แล้ว	16
8	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ราเมศ' เล็งแก้ระบบเลือกตั้งคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ต้องชัดเจน	18
9	แนวหน้าออนไลน์	สัมมนาร่าง กม. ประชาชาติ อดีต กกต. ย้ำเหล็ก ประชุม 7 เม.ย. วุ่นแน่	19
10	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	โพลชี้คน 83.1 % มอง รธน. ฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแล้ว	21
11	ไอเอ็นเอ็นออนไลน์	ซูเปอร์โพล ห่วงแก้ รธน. เปิดช่องโกง	23
12	มติชนออนไลน์	ปชป. นัด 'ภท. - ขทพ.' ถกชี้คร่างแก้ รธน. ด้าน เพื่อไทย ประชุม ส.ส. 6 เม.ย. นี้ จ่อรี้อ 4 ประเด็น	24
13	สำนักข่าวไทยออนไลน์	"วรารุช" ชี้ หาก แก้ รธน. ให้ราบรื่น ไม่ควรตัดอำนาจ ส.ว. เลื่อนนายกฯ	26
14	สำนักข่าวไทยออนไลน์	เทพไท หนุน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ตัด ม. 272	27
15	สยามรัฐออนไลน์	"วิชณุ" แจงนโยบายเร่งด่วน รบ. ไม่บังคับแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ต้องตอบ "มือจับตุพร" เหตุประเทศมีหลายโจทย์	28
16	มติชนออนไลน์	'สมชัย' สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ	30
17	มติชนออนไลน์	"วิรัช" ชี้ กม. ประชาชาติ ขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่ ยัน พปชร. เดินหน้าแก้ รธน. 7 เม.ย. นี้	31
18	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'จรินทร์' ย้ำแก้ รธน. 7 เม.ย. นี้ รายงานตรา 7 เม.ย. นี้	32
19	เดลินิวส์ออนไลน์	ศึก พปชร. รอบใหม่ 'กลุ่ม 4 ว.' วัดกำลัง 'กลุ่ม 4 ข.' เดิมพันเก้าอี้ 'เลขาฯ พรรค'	33
20	แนวหน้าออนไลน์	'หัวหน้าป้อม' ปิด 2 กลุ่มวัดพลัง แยมแล้วแต่สมาชิกเปลี่ยนเลขาฯ พรรค	35

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	ศึกชิงเก้าอี้ “นายกเล็ก” “ช่างล้ม” “ยักษ์ล้ม”	36
2	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	“คณะก้าวหน้า” เลือกลงเลือกตั้ง ท้องถิ่น ระดับ “เทศบาล” สะท้อนถึง “อบต.”	38
3	เดลินิวส์ออนไลน์	จับตามายากล พปชร. เกมแก้ ธรน.	39
4	มติชนออนไลน์	เปิดศึกอีกรอบ แก๊ง ไร้อำนาจ การเมือง เพิ่มอุณหภูมิ	41
5	มติชนออนไลน์	สัญญาณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ บ่งชี้ ใครคือ “เลขาธิการ” ใหม่	43
6	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	“บัตร 2 ใบ” ปมหักพรรคร่วม พปชร. โทษกระแส - แก๊งต่อรอง	44
7	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	เปิดตัวแม่ทัพ พรรค 3 ป. ‘แรมโบ๊ - ปลัดฉิ่ง’ วิตใจ ‘แอร์บูล’ วางทายาท ‘ม้ามืด#2’ ‘บิ๊กตู่’ ชิง ผบ.ทอ. ‘บิ๊กต๋วย - ต้ว - ป้อม - หนึ่ง’	47

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประสานงานข้อมูลเพื่อเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564



วันที่ 5 เมษายน 2564 นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวจินตนา ศรีนุกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป และคณะ นมัสการพระครูศรีวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เพื่อประสานงานข้อมูลในการเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง นายณภัทรสพล ชัยภักดิ์พรคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

แมตกระชับมิตร “ทีม VIP สนง.กทต.” พบ “ทีม VIP กระทรวงศึกษาธิการ”

เตลิวีส์

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.26 น.



"ศึกหนัก"

เรียกได้ว่าเริ่มงานในตำแหน่ง รมว. ศึกษาธิการ ปูบ...ก็ทำเอากระทรวงศึกษาธิการต้องรับ “ศึกหนัก” ปูบ สำหรับ รมว. ศึกษาธิการป้ายแดง “ครูเหน่ง” ตรีนุช เทียนทอง จากการเข้ากระทรวงวันแรกเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา พอดิบพอดีกับวันที่กระทรวงกำลังจัดกิจกรรม “เสมาเกมส์” โดยในงานมีการแข่งฟุตบอล

ระหว่าง “ทีม VIP กระทรวงศึกษาธิการ” ที่นำโดยปลัด ก.ศธ. เจอกับ “ทีม VIP สนง.กทต.” ที่นำโดยเลขาฯ กทต. + รองเลขาฯ กทต. และผู้บริหาร ร่วมขับเคี่ยวไม่ต่างกันอย่างเมามัน

แต่งงานนี้ทีม VIP เสมาฯ ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะได้แรงเชียร์จาก 2 รมต. หญิง “ครูเหน่ง” ตรีนุช และ “ครูโอ๊ะ” กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. แบบเกาะติดข้างสนาม พร้อมเชียร์ฟุคก็ักุษาและสเปรย์ก็ักุษานวดกล้ามเนื้อแบบพิต ๆ แต่สุดท้ายก็รับ “ศึกหนัก” จากนักเตะแข้งทอง “ทีม VIP สนง.กทต.” ไม่ไหวพ่ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์ 5 ต่อ 4 จบแมตกระชับมิตร เฮฮาสนุกสนานกันไปแบบแฮปปี้ๆ ทั้งสองทีมด้วยผลิตภัณฑ์ก็ักุษาของคุณครูโอ๊ะ...อ้อ....

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/834969>

ข่าวอ้างอิง

4 เมษายน 2564 09:56 น.

เปิดโฉมหน้า ทีมบริหาร "นายกเสริฐ" ว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด



ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ ปวงละคร "ว่าที่นายกเสริฐ" หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด อดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กว่า 20 ปี เอาชนะ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "นายกฟอ" อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด แบบขาดลอย ทำให้กลุ่มรักแม่สอดจะต้องเข้าไปบริหารงาน หลัง กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2564 นี้

และในช่วงนี้ประชาชนที่สนใจการเมืองและคอการเมืองต่างจับจ้องไปที่ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 4 ตำแหน่ง –เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 5 ตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามที่กลุ่มรักแม่สอด ของว่าที่นายกเสริฐ ขึ้นป้ายไว้ เช่น นายกรรณ กัณฑ์นิล-สุวิทย์ คามณีวงศ์-นายไกรสร กิจการ-นายจำนง คงปาน แต่ที่ขึ้นป้ายไว้ก็ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าจะดำรงตำแหน่งใด

อย่างไรก็ตามประชาชนที่เฝ้าจับตามองหลายคนก็คาดว่า 4 คนที่ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คือ ว่าที่รองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 คน ในมุมมองของกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจน เพราะที่ป้ายไม่ได้เขียนระบุว่า ทั้ง 4 คือ ว่าที่รองนายกเทศมนตรีฯ จึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร จะแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จาก ทั้ง 4 คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกับนายกฯ ก็ได้ หรืออาจจะเอาคนอื่นมาเพิ่มเติมและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นในฝ่ายบริหารแทน เช่น เลขานุการนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ก็ย่อมได้ สิ่งสำคัญคือระบุบุคคลที่ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัครนายกเทศมนตรี จะต้องได้รับการแต่งตั้งทุกราย แต่จะอยู่ที่ตำแหน่งใด เป็นอำนาจนายกเทศมนตรีที่ชื่อ ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ ปวงละคร เพราะอำนาจอยู่ที่นายกเทศมนตรีฯ

คาดการณ์ว่าบุคคลที่ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร "ว่าที่นายกเสริฐ" หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด ปัจจุบันว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะต้องแต่งตั้งแน่นอน 4 คน ประกอบด้วยนายกรรณ กัณฑ์นิล-นายไกรสร กิจการ-นายสุวิทย์ คามณีวงศ์ และนายจำนง คงปาน (กลุ่มนี้ขึ้นป้ายเป็นทีมบริหาร แต่ยังไม่ได้รับระบุตำแหน่ง) ส่วนอีก 5 ตำแหน่งร่วมกัน คือเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อยู่ในอำนาจของว่าที่นายกเทศมนตรี คาดว่าว่าที่ "นายกเสริฐ" คงจะต้องเอาทีมของตัวเอง ที่สอบตกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 3 คน มาเป็นที่ปรึกษา เช่นนายกรก

ฤต กรัณพัฒน์พงษ์ “ทนายปอ”- นายปรีชา เพชรปัญญา “ก๊อบ”-นายมานิต เกิดมูล ส่วนที่เหลืออีก 2 ตำแหน่ง น่าจะเป็นคนที่เดินช่วยหาเสียงแบบสุดสุดตัวสุดใจ ที่เห็น จะมี 4-5 คน โดยเฉพาะนายสุนทร สันธิศิริ อดีตประธานชุมชนประชาวิทย์ นายจิระศักดิ์ สีวีระ “ทนายโจ” ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มาช่วย “นายกเสริฐ” เปิดหน้า อย่างเต็มที่ ซึ่ง “นายกเสริฐ” อาจจะต้องใช้วิธีจัดสรรแบ่งกันไปให้ลงตัวเพื่อตอบแทนทุกคน

ก็คงต้องรออีกไม่เกิน 1 เดือนข้างหน้า กับทีมบริหารของ “นายกเสริฐ” และทีมงาน สภาเทศบาล ที่คาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 จะเข้าปฎิญาณตน แสดงผลงานต่อที่ประชุมสภา รวมทั้งการช่วงชิงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด อีกตำแหน่ง ซึ่งทราบว่าตำแหน่งนี้ผู้ที่กำลังมาแรง และเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ นายพิชัย นามพิมพ์ “สท.หมอตอไม้” สท.อิสระ หน้าใหม่ จาก เขต 4 กำลังมีคนพูดถึงมากและกำลังมาแรงที่สุดกับตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/232800>

4 เมษายน 2564 09:44 น.

“ยุทธนา เอี่ยมะหลง” อดีต ผอ.ธ.ก.ส.กำแพงเพชร-เพชรบูรณ์ เปิดตัวทำซิง “นายก อบต. ป่าพุทรา ” ยึดหลัก “นายใหญ่คือประชาชน ”



“ยุทธนา เอี่ยมะหลง” อดีต ผอ.ธ.ก.ส.กำแพงเพชร-เพชรบูรณ์ เปิดตัวทำซิง “นายก อบต.ป่าพุทรา ” อ.ชาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร พร้อมขออาสาทำหน้าที่ผู้แทนประชาชน เพื่อหวังเอาประสบการณ์ทั้งชีวิต มาพัฒนาท้องถิ่น ยึดหลัก “นายใหญ่คือประชาชน ”

ที่บ้านพักหน้า อบต.ป่าพุทรา อำเภอชาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายยุทธนา เอี่ยมะหลง อดีตผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (ธ.ก.ส.) ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ เพื่อเปิดตัวลงสมัคร นายก อบต.ป่าพุทรา และ ขออาสาเข้ามาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ป่าพุทรา โดยมี กำนันสุวิทย์ รัตนกร บิดา อดีตรัฐมนตรี “วราเทพ รัตนกร” ตลอดจนผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวบ้านตำบลป่าพุทรา ร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

นายยุทธนา เอี่ยมะหลง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.ป่าพุทรา กล่าวว่า อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.ธ.ก.ส.กำแพงเพชร และ ผอ.ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ หลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้วพบว่าปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องถิ่นเนื่องจากตนเป็นคนพื้นเพอยู่ในเขต อ.ชาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร มองเห็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายพอสมควร การตัดสินใจที่จะลงสมัคร นายก อบต.คราวนี้ ได้มีผู้ใหญ่หลายท่านอยากจะทำให้ตนนำความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่สะสมมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านของเรา จึงเห็นว่าตนมีความพร้อมมากที่สุด

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางการทำงานตามนโยบายเร่งด่วนไว้ 6 ประการ มีดังนี้ คือ 1.การทำแผนพัฒนาตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีให้ขาดโอกาสในขณะที่มีงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยตั้งแต่รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะรถกู้ภัย พยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที

3.เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม ทั้งการฝึกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน และ การสร้างเครือข่ายรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

"4.เจ้าหน้าที่ อปพร.หรือ อสม.ดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสังคม เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทั้งเรื่องสวัสดิการ เรื่องการดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นคง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกำหนด 5. เกษตรกรทุกครัวเรือนจะต้องได้เข้าเป็นลูกค้า ธกส.เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ และนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบจากนายทุนเสียดอกเบี้ยจะแพงกว่ากฎหมายที่กำหนด และ เรื่องที่ 6 สุดท้าย คือ การแก้ปัญหาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรที่ถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานจะได้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ในพื้นที่เกิดแหล่งน้ำเพียงพอต่อพี่น้องเกษตรกร มีน้ำใช้ประกอบการทำกินตลอดทั้งปี ทั้งหมดเป็นภาพรวมในเบื้องต้นที่อยากจะทำให้พี่น้องประชาชน หากตนเองได้รับการไว้วางใจ ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดภายใต้แนวทาง "นายใหญ่ คือ ประชาชน" นายยุทธนา กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/232799>

เตลิทิวส์

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.02 น.

"บิ๊กป้อม" ส่ง "ธรรมนัส" คุมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

"บิ๊กป้อม" ส่ง "ธรรมนัส" คุม ลต.ผู้ว่าฯ กทม. ย้ำ "ส.ส.กทม.-ส.ก.-หัวหน้าพรรค"หนุน"จักรทิพย์"



เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ถึงความเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. เรียก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ส.ส.กทม. ผู้สมัคร รส.ก. และผู้สนับสนุนพรรค ประมาณ 30 คน เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มูลนิธิปารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางทำงานเพื่อสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ โดยมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในที่ประชุม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า พร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยทุกด้านอย่างเต็มที่ แต่มีบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเกิดความไม่สบายใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดมากกว่าในพื้นที่กทม. และอาจเสี่ยงถูกร้องเรียนจนอาจถูกใบเหลืองหรือใบแดงได้ แต่ไม่ได้ท้วงติงเนื่องจาก พล.อ.ประวิตร เห็นด้วยกับ ร.อ.ธรรมนัส.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/835062>

กรุงเทพธุรกิจ

4 เมษายน 2564

'ประวิตร' ถก ส.ส. กทม. - ส.ก. ดัน 'จักรทิพย์' ชิงผู้ว่าฯ กทม.



“ประวิตร”ไฟเขียว “ธรรมนัส” รับผิดชอบพื้นที่ สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ทีมงานวันเสียงใบเหลือง-แดงปม แกนนำลั่นอัดฉีดเต็มที่

ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชาชนรัฐเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา แกนนำพรรคได้นัดประชุมหารือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงาน “มูลนิธิอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1.รอ.)

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ สมาชิกสภา กทม. โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน เป็น ประธานการประชุม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ส.ส.กทม. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. และ หัวหน้าแผน ประมาณ 30 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในระดับหัวหน้าคณะรายหนึ่ง เป็นบุคคลระดับรองผู้ว่าฯ กทม.ใน ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานการประชุมครั้งนี้

แหล่งข่าวจากที่ประชุม เปิดเผยว่า ประเด็นในการประชุม ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานในพื้นที่ช่วงหา เสียง รวมถึงการสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ที่จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ เพื่อให้ได้ รับ การเลือกตั้ง ส่วนรายละเอียดและการสนับสนุนกิจกรรมหาเสียงต่างๆ ได้มีการมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็น ผู้รับผิดชอบ

แหล่งข่าวในที่ประชุม เปิดเผยว่า บรรยากาศการประชุมในวันดังกล่าว แกนนำสำคัญของพรรครายหนึ่ง ได้นั่ง หัวโต๊ะร่วมกับ พล.อ.ประวิตร และได้กล่าวให้แนวทางการทำงานภาพรวมทั้งหมด และยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุน ปัจจัยทุกด้านอย่างเต็มที่ ขณะที่ พล.อ.ประวิตร เพียงรับฟังและแสดงท่าทีเห็นด้วยเท่านั้น

แหล่งข่าว ระบุด้วยว่า บางประเด็นที่แกนนำพรรคกล่าวถึงรูปแบบกิจกรรม ทำให้ผู้ร่วมประชุมบางส่วนเกิดความไม่ สบายใจ เนื่องจากเห็นว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดมากกว่าในพื้นที่ กทม.ที่จะถูกจับตา อย่างหนัก อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงถูกร้องเรียน จนอาจได้ใบเหลืองหรือใบแดง แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าท้วงติง เนื่องจาก พล.อ. ประวิตร ได้แสดงความเห็นด้วยไปแล้ว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930757>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.banmuang.co.th/news/politic/229061>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/563840>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/232852>

05 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:37 น.

ปิดส่ง 'ธรรมนัส' ช่วย 'บิ๊กแป๊ะ' ชิงผู้ว่าฯ ชมเปาะ 5 ปี ผบ.ตร. ดูแล ปชช.



5 เม.ย. 64 - ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปช.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แทนผู้นำของ พปช. คุมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้ ส.ส. และ ส.ก. สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระว่า ไม่มี ตนไม่ได้พูด ยืนยันว่าพรรคพปช. ไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคแน่นอน แต่จะสนับสนุนใครเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่สามารถทำได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า บุคคลที่พรรคสนับสนุนคือ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ยังไม่รู้

เมื่อถามย้ำว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ระบุว่า พล.อ.ประวิตร แนะนำว่าถ้ายังไม่ทำอะไรให้มาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ ต้องไปถาม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ส่วนตัวถ้าเขาจะลงก็ดี เพราะตั้งใจทำงาน เป็น ผบ.ตร. มาตั้ง 5 ปี ทำงานให้กับประชาชนมาตลอด ก็ไม่มีอะไร

เมื่อถามว่าการสนับสนุน พล.ตร.อ. จักรทิพย์ ลงสมัครเพื่อเป็นนอมินีให้กับพรรค พปช. หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เดี่ยวดูก่อน.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/98363>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/563992>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6272313

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658333

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.dailynews.co.th/politics/835213>

เตลิทวิส์

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.23 น.

'บิ๊กแป๊ะ' ยันลงผู้ว่าฯ กทม. นามอิสระ รับ 'บิ๊กป้อม' โทรชวน

“บิ๊กแป๊ะ” ยันลงผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ ไม่กลัวถูกมองเป็นนอมินีพรรคพชร.รับ “บิ๊กป้อม” ยกหูถาม “ถ้าไม่มีอะไรทำนำไปลงผู้ว่าฯ” วาง 4 เสาหลักพัฒนาเมืองกรุง



เมื่อวันที่ 4 เม.ย. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการลงสมัครว่าผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้ว่า จริงๆแล้วไม่มีความคิดเรื่องการเมืองอยู่ในสมองและติดเรื่องเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่มีเวทีเดียวที่จะลงรับเลือกตั้งได้คือสนามกทม. ซึ่งการตัดสินใจมีองค์ประกอบหลายอย่าง ถ้าจะบอกว่าคำตอบคือไม่มีแรงบันดาลใจ ก็จะต้องโกหก ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โทรศัพท์มาบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรทำ ก็น่าจะลงไปลงผู้ว่าฯ กทม. ส่วนเรื่องการเงินสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือไม่อย่างไร คงต้องถาม พล.อ.ประวิตรเอง แต่การที่ท่านเป็นนักการเมืองจะมาพูดว่าช่วยก็จะเกิดความหมิ่นเหม่อีก ซึ่งตอนนั้นก็ได้ทำอะไรก็ตอบตกลงไป ซึ่งตนก็คิดว่าจะลงในนามอิสระแน่นอน ซึ่งเราวางแผนไว้หมดแล้ว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า สำหรับแนวคิดของคนที่จะทำให้กับคนกทม.นั้นคิดว่าคงคล้ายกับหลายคนทั้งเรื่องปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ และปัญหาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเคยมีนายกฯ เป็นทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือนประชาชน จะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนกทม. เพียงขอให้แยกอาชีพกับตัวตนออกจากกัน

“ในฐานะที่เป็นอดีตนายตำรวจเก๋ารู้ถึงปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่จะทำอะไรให้พี่น้องของเราดีขึ้น ให้บ้านหลังนี้ดีขึ้น ฉะนั้นหลักก็คือจะต้องมี 4 เสาหลัก โดยมีผมเป็นเสาเอก คือ 1. เรื่องความจริงใจ 2. ประสพการณ์ความรู้วิสัยทัศน์ที่จะนำมาใช้ในบ้านหลังนี้ 3. รับฟังปัญหาของทุกคนจากทุกองค์กรและสิ่งที่สำคัญที่สุด 4. การซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวอีกว่า ตนเพิ่งลงพื้นที่ 2-3 เดือน รู้อยู่แล้วว่ามาช้ากว่าคนอื่น และรู้ดีว่ามีข้อเสียเปรียบ เยอะ บางคนมีฐานทางการเมืองอยู่แล้ว ขนาดที่ตนไม่มีอะไรเลย เข้ามาตัวคนเดียว ดังนั้นจะต้องทำการบ้านหนักพอสมควร แต่โชคดีที่เคยอยู่ในพื้นที่ กทม. รู้ปัญหา นี่คือนี่ที่ได้เปรียบจากอาชีพเดิม

เมื่อถามว่าการลงสมัครผู้ว่า กทม. ในครั้งนี้มีคนมองว่าเป็นนอมินีของพรรค พปชร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า ขอถามว่าคนที่ลงเป็นคู่แข่งกับตน จะบอกคน กทม. อย่างไรว่าไม่ใช่ นอมินีของพรรคนั้น พรรคนั้น และในอนาคตอาจจะอยู่พรรคไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ขอลงผู้ว่า กทม. ในนามอิสระแน่นอน บางคนบอกว่าไม่กลัวที่จะถูกมองว่าเป็น นอมินี หรือเพราะรู้จักกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร แต่ตนอยากบอกว่าคนที่อยู่พรรคเดียวกันคนละพวกก็เยอะ พวกเดียวกันคนละพรรคก็มี แต่สำหรับตนมีแต่พรรคพวก.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/835117>

วันที่ 4 เมษายน 2564 - 17:34 น.

‘บิ๊กแป๊ะ’ ยันเตรียมร่างแผน ชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระไว้แล้ว



‘บิ๊กแป๊ะ’ ยันเตรียมร่างแผน ชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระไว้แล้ว รับ ‘บิ๊กป้อม’ โทรชวน ย้ำมีแต่พรรคพวก

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการลงรับสมัครเลือกตั้งว่าผู้ว่าฯ กทม. ว่า จริงๆ แล้วไม่มีความคิดเรื่องการเมืองอยู่ในสมองและติดเรื่องเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่มีเวทีเดียวที่จะลงรับเลือกตั้งได้คือสนามกทม. การตัดสินใจมีองค์ประกอบหลายอย่าง ถ้าจะบอกว่าคำตอบคือไม่มีแรงบันดาลใจ ก็จะต้องว่าโกหก ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ได้โทรศัพท์มาบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรทำ ก็น่าจะไปลงผู้ว่าฯ กทม. ส่วนเรื่องการจะสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือไม่อย่างไร คงต้องถาม พล.อ.ประวิตรเอง แต่การที่ท่านเป็นนักการเมืองจะมาพูดว่าช่วยก็จะเกิดความหมิ่นเหม่อีก ซึ่งตอนนั้นก็ได้ทำอะไรก็ตอบตกลงไป ซึ่งตนก็คิดว่าจะลงในนามอิสระแน่นอน ซึ่งเราวางแผนไว้หมดแล้ว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า สำหรับแนวคิดของตนที่จะทำให้กับคนกทม. นั้นคิดว่าคงคล้ายกับหลายคนทั้งเรื่องปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ และปัญหาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเคยมีนายกฯ เป็นทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือนประชาชน จะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนกทม. เพียงขอให้แยกอาชีพกับตัวตนออกจากกัน

“ในฐานะที่เป็นอดีตนายตำรวจเก๋ารู้ถึงปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่จะทำอย่างไรให้พี่น้องของเราดีขึ้น ให้บ้านหลังนี้ดีขึ้น ฉะนั้นหลักก็คือจะต้องมี 4 เสาหลัก โดยมีผมเป็นเสาเอก คือ 1. เรื่องความจริงใจ 2. ประสบการณ์ความรู้วิสัยทัศน์ที่จะนำมาใช้ในบ้านหลังนี้ 3. รับฟังปัญหาของทุกคนจากทุกองค์กรและสิ่งที่สำคัญที่สุด 4. การซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวอีกว่า เพิ่งลงพื้นที่ 2-3 เดือน รู้อยู่แล้วว่ามาช้ากว่าคนอื่น และรู้ดีว่ามีข้อเสียเปรียบเยอะ บางคนมีฐานทางการเมืองอยู่แล้ว ขนาดที่ไม่มีอะไรเลย เข้ามาตัวคนเดียว ดังนั้นจะต้องทำการบ้านหนักพอสมควร แต่โชคดีที่เคยอยู่ในพื้นที่ กทม. รู้ปัญหา นี่คือนี่ที่ได้เปรียบจากอาชีพเดิม

เมื่อถามว่าการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้มีคนมองว่าเป็นนอมินีของพรรค พปชร. พล.ต.อ. จักรทิพย์ กล่าวหาว่า ขอถามว่าคนที่ลงเป็นคู่แข่งกับตน จะบอกคน กทม. อย่างไรว่าไม่ใช่ นอมินีของพรรคนั้น พรรคนี้ และในอนาคตตนอาจจะอยู่พรรคไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ขอลงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระแน่นอน บางคนบอกว่าไม่กลัวที่จะ ถูกมองว่าเป็นนอมินี หรือเพราะรู้จักกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร แต่อยากบอกว่าคนที่อยู่พรรคเดียวกันคนละพวกก็เยอะ พวกเดียวกันคนละพรรคก็มี แต่สำหรับตนมี แต่พรรคพวก

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2657719

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000032118>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/462950>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thansettakij.com/content/politics/474619>

กรุงเทพธุรกิจ

4 เมษายน 2564

‘รามศ’ เล็งแก้ระบบเลือกตั้งคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ต้องชัดเจน



"รามศ" โฆษก ปชป. เผย เล็งแก้ระบบเลือกตั้งคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ต้องชัดเจน ชี้แก้รายมาตราประชาชนต้องได้ประโยชน์

นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วน ของพรรคว่า ผลการประชุมในวันนี้มีความชัดเจนว่ามี 6 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่จะแยกเป็นประเด็นรายมาตรา ไปในแต่ละร่าง พรรคได้มองเห็นสิ่งสำคัญประการแรกคือสิทธิของประชาชนที่ลดน้อยถอยลงจากรัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบัน ต้องคืนสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้บริโภค สิทธิในที่ดินทำกิน เป็น เรื่องที่สำคัญที่การแก้ไขของประชาชนต้องมาอันดับ 1

“เรื่องระบบเลือกตั้ง บัตรสองใบ การคำนวณจำนวน ส.ส. ต้องยุติด้วยกติกาที่มีความชัดเจน ไม่ใช่เลือกตั้งเสร็จ ยังไม่รู้วิธีคำนวณคะแนนที่แน่นอน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นคือมาตรา 256 คือหลักการที่พรรค ได้ประกาศไว้มีความสำคัญ เพราะต่อจากนี้ไปมีอีกหลายมาตราที่ต้องแก้ไขเป็นรายมาตรา หากมีการตัดสัดส่วนเงินไข คะแนนเสียงของ ส.ว.ออกไป ก็จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น”

นายรามศกล่าวต่อว่า เรื่องการกระจายอำนาจ เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในเรื่องทุจริต การตัดอำนาจฝ่าย การเมืองในการตรวจสอบ ป.ป.ช.ออกไปจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการตรวจสอบถ่วงดุล ให้เป็นหน้าที่ของตุลาการใน การตรวจสอบถ่วงดุล ป.ป.ช.เรื่องอำนาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ก็จะยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดย ทั้ง 6 ร่างจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.เพื่อได้ร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติ และจะได้นำร่างทั้งหมดไปแสวงหาแนวร่วม จากพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อจะได้ร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

“พรรคไม่ได้มีความกังวลใจใดๆทั้งสิ้น เพราะเวลาจะเป็นคำตอบได้ว่าพรรคใดมีความจริงจังในการนำพา ประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และยืนยันว่าพรรคไม่มีนโยบายในการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 แต่อย่างใด” นายรามศกล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930777>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.banmuang.co.th/news/politic/228971>

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สัมมนาร่าง กม. ประชามติ อดีต กกต. ย้ำหลัก ประชุม 7 เม.ย. วุ่นแน่



สัมมนาร่างกม.ประชามติ อดีตกกต.ย้ำหลัก ประชุม7เม.ย.วุ่นแน่ เชื้อกลุ่มสว.ขวางซ้ำ

กมธ.กิจการสภาฯ จัดเสวนาบทบาท สส. และกมธ. ขณะที่อดีต กกต. ชี้ประเด็นวุ่นแน่แก่ พ.ร.บ.ประชามติ 7 เมษายนนี้ ทำ สว.อำนาจเพิ่ม มอง พปชร.ชงแก้ รธน.รายมาตรา หวังตัวเองได้เปรียบก่อนชิงยุบสภาเลือกตั้งใหม่

คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการสภาผู้แทนราษฎรที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. โดยมีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน, นายบุญส่ง ชเลธร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี น.ส.ณัฐมา มัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นผู้ดำเนินรายการ

น.ส.นภาพร กล่าวว่า นอกจาก ส.ส.ในเขตต่างๆ แล้ว กรรมการเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหให้กับพี่น้องประชาชนได้ โดยที่ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ในแต่ละกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใส่ร้ายใคร

ด้านนายวีระ กล่าวว่า บางเรื่องที่เจอต่อหรือเจออิทธิพล ก็ต้องอาศัยกรรมการสภาฯ ให้ช่วยดำเนินการ เพราะมีอำนาจที่จะติดตามเรื่องต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการที่ตนเองยื่นเรื่องไปมากที่สุด หลายเรื่องก็มีความคืบหน้าจนประสบความสำเร็จ เช่น การครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่กรรมการช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและสอบถาม จนทำให้คดีมีความคืบหน้า

ขณะที่นายบุญส่ง ขอประชาชนอย่ากลัวการเมือง อย่าเกลียดการเมือง เพราะประชาธิปไตยจะทำให้กำหนดอนาคตของตัวเองได้ และเลือกรัฐบาลของเราเองได้

ด้านนายสมชัย ระบุว่า จะผ่านไปกี่ปี ประเทศก็ยังคงเดินเป็นวงกลม ไม่พ้นวังวนแบบเดิม พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่สะพานวันชาติ และมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับผลกระทบ ซึ่งเรื่องนี้ได้นำเข้าสู่กรรมการ และ

กรรมการได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกรรมการจะเป็นกลไกที่ช่วยประชาชนในการ สอบถามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ กรรมการสามารถเรียกข้าราชการมาชี้แจงได้ แต่ไม่สามารถเรียกศาลหรือองค์กร อีกระยะได้ ส่วนกรณีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่สามารถเรียกประธานศาลฎีกาได้ แต่ให้ใช้คำว่า เชิญประธานศาลฎีกาได้

นายสมชัย ในฐานะรองประธานกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ยัง กล่าวถึงการพิจารณาปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระ 2 ประเด็นให้ประชาชนและ รัฐสภาเข้าชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขอออกเสียงประชามติได้ว่า การพิจารณาของรัฐสภา ในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ มีประเด็น ปัญหาที่รัฐสภาจะต้องอภิปรายกัน โดยเฉพาะการให้อำนาจรัฐสภาเสนอให้มีการออกเสียงประชามติได้ ประกาศ รัฐธรรมนูญ กำหนดเงื่อนไขการประชุมรัฐสภาไว้ ให้ประชุมได้เพียง 16 กรณีเท่านั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาขอจัดทำประชามติ ทำให้กรรมการแก้ไขเงื่อนไขตรงนี้ โดย ส.ส. และ ส.ว. แยกสภา กันพิจารณาแทน เพื่อให้แต่ละสภามีมติเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอจัดทำประชามติ ซึ่งจะเป็นปัญหาว่า หากสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบ ก็จะไม่สามารถเสนอจัดทำประชามติได้ ส่วนตัวมองว่า ประเด็นนี้ทำให้ ส.ว. มีความเป็น ใหญ่ หาก ส.ส. อยากทำประชามติในบางเรื่อง แต่ ส.ว.ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการกำหนดเงื่อนไขเสนอชื่อของประชาชนเพื่อขอทำประชามติ ที่กำหนดไว้เทียบเท่ากับ การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50,000 รายชื่อขึ้นไป ทางกรรมการบางคนเสนอว่า ควรกำหนดเพียง 10,000 รายชื่อเท่านั้น ส่วนที่ก่อนหน้านี้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว.บางคน มองว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติครั้งนี้ ขัดรัฐธรรมนูญนั้น คงขึ้นอยู่กับรัฐสภาว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่ ซึ่งตามเงื่อนไข สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ หลังผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 3 แล้ว แต่หากมีการคว่ำใน วาระ 3 เกิดขึ้น ก็ไม่จำเป็นจะต้องยื่นศาล แต่ตอนนี้ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีสัญญาณโหวตหรือไม่ เพราะตัวร่าง กฎหมายที่ออกมาไม่ถึงว่าดีที่สุดใน เพราะท้ายที่สุดอำนาจในการจัดทำประชามติ ก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี

นายสมชัย ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลกำลังเสนอว่า อาจมีบางอย่างแอบแฝง และเชื่อว่าเป็นการแก้ไขให้ตัวเองได้เปรียบก่อนการยุบสภา โดยเฉพาะการแก้ไขระบบเลือกตั้ง ที่จะกลับไปใช้ระบบบัตร 2 ใบ แบบปี 2540 ที่ทำให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบ เพราะตอนนี้พรรคพลังประชารัฐ ถือ เป็นพรรคใหญ่แล้ว และประเด็นพรรคใหญ่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบ และส่งผลให้สภาฯ ในอนาคตจะเหลือเพียง พรรคใหญ่ได้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/563795>

วันที่ 04 เม.ย. 2564 เวลา 15:18 น.

โพลชี้คน 83.1% มอง รธน. ฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแล้ว



ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจประชาชน 83.1%มองรธน.ฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนแล้ว ขณะที่ 93.3% ห่วงแก้ไขรธน.ทั้งฉบับเปิดช่องสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,942 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 มองว่า คนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะต้องการเปิดช่องทุจริต โกง ในบางมาตรา และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ห่วงนักการเมืองแก้ไขมาตราให้ตัดแปลงงบประมาณได้ง่าย

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะเปิดช่องให้ไปสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ

ในขณะที่ส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 93.2 เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.1 เห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 16.9 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุ นักการเมืองเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ ร้อยละ 19.8 ระบุ รัฐธรรมนูญ เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า และร้อยละ 4.3 ไม่มีความเห็น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้ประโยชน์ เพื่อเป้าหมายทางการเมืองและประโยชน์ของแต่ละกลุ่มตระกูลและเครือข่ายที่พยายามผูกขาดอำนาจและผลประโยชน์ส่งต่อสืบเนื่องกันมา มากกว่าประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ เช่น แก้เพื่อให้ได้เปรียบทางการเมือง แก้เพื่อเปิดช่องตัดทวงประโยชน์ แก้เพื่อลดความเสี่ยงผิดกฎหมาย หรือแก้แม้กระทั่งเปลี่ยนสมดุสู่การสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ

ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารยังไม่ปรากฏเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็น มุ่งคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ และได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตปกติของประชาชน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและความเจริญของประชาชนกลับกลายเป็นนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคน ที่ปลายทางมักไม่พ้นอำนาจและผลประโยชน์ โดยพยายามลากปัญหาทุกเรื่องให้ผูกไว้กับการแก้รัฐธรรมนูญ หากลงลึกจริง "ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน" คือปัญหาใหญ่และเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของคนในชาติ ที่จำเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/649626>



ซูเปอร์โพล ห่วงแก้ธรณ.เปิดช่องโง หนุนฉบับปี60 มองนักการเมืองตัวถ่วง

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,942 ตัวอย่างเรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม–3 เมษายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 มองว่า คนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะต้องการเปิดช่องทุจริต โกง ในบางมาตราและส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ห่วงนักการเมืองแก้ไขมาตราให้ตัดแปลงงบประมาณได้ง่าย

ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะเปิดช่องให้ไปยื่นถอนสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 93.2 เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.1 เห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนแล้วในขณะที่ ร้อยละ 16.9 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุ นักการเมืองเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ ร้อยละ 19.8 ระบุ รัฐธรรมนูญ เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า และร้อยละ 4.3 ไม่มีความเห็น

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_75663/

วันที่ 5 เมษายน 2564 - 08:49 น.

ปชป. นัด ‘ภท.-ชทพ.’ ถกเช็คร่างแก้ รธน. ด้าน เพื่อไทย ประชุม ส.ส. 6 เม.ย.นี้ จ่อรี้อ 4 ประเด็น



ปชป.นัด ‘ภท.-ชทพ.’ ถกเช็คร่างแก้รธน. ด้าน เพื่อไทย ประชุม ส.ส. 6 เม.ย.นี้ จ่อรี้อ 4 ประเด็น

วันที่ 5 เมษายน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นัดหารือกันถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อดูรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในแต่ละฉบับ ก่อนจะสรุปเพื่อนำไปหารือในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธาน วิปรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ทั้ง 3 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลคือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา มีการพูดคุยกัน และได้ประเด็นสำคัญ 6 ประเด็น คือ มาตรา 256 มาตรา 272 เรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิชุมชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจ และระบบการเลือกตั้ง จึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปร่างละเอียด และจะหารือกันอีกครั้งวันที่ 5 เมษายน เพื่อดูรายละเอียดของร่างแต่ละฉบับว่าจะต้องเติมเต็มอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะนำความเห็นนี้เข้าสู่การประชุมของวิปรัฐบาลต่อไป ดังนั้นจำเป็นต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดเพราะมีหลายประเด็น

ขณะที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่าพรรคภท.กำลังยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่เสียงของพรรคภท.ไม่พอจึงต้องร่วมกับพรรคอื่นเพื่อร่วมเสนอ ฉะนั้นในส่วนของร่างพรรคปชป.ถ้าประเด็นไม่ขัดแย้งกับแนวทางของพรรคภท.มากนัก สามารถที่จะร่วมลงชื่อเสนอด้วยได้ แต่ต้องรอดูเนื้อหารายละเอียดก่อน

ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า กรณีแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า พรรคพปชร.เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น 13 มาตรา ไม่จริงใจนั้น เชื่อว่าเมื่อประชาชนทั้งประเทศได้เห็นพรรคพปชร. ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน จะทำให้เชื่อมั่นในความจริงใจและจริงจังของพรรคพปชร.ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆ กับประชาชน เพิ่มสิทธิเสรีภาพและแก้ไขปัญหาให้ ส.ส. สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ พรรคพปชร.จะเป็นผู้นำในการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ ตามที่ประชาชนจำนวนมากต้องการ

ด้านนายประเสริฐ จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวว่า เบื้องต้น พรรคพท.มี 4 ประเด็นที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ การปรับเปลี่ยนหน้าที่และอำนาจของส.ว. การเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่ขององค์กรอิสระ และเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ จะประชุมส.ส.ของพรรควันที่ 6 เมษายนเพื่อรับฟังความคิดเห็นหาบทสรุปแนวทางของพรรคก่อน จากนั้นจะนำไปหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 7 เมษายน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658161

05/04/2564 10:11

“วรารัฐ” ชี้ หาก แก้ ธรณ. ให้ราบรื่น ไม่ควรตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ



ทำเนียบรัฐบาล 5 เม.ย.- “วรารัฐ” ชี้ หากต้องการแก้รัฐธรรมนูญราบรื่น ไม่ควรตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายก เชื่อพรรคร่วมมือทั้งจุดต่างและร่วม

นายวรารัฐ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงการหารือกับ 3 พรรคร่วมรัฐบาลในประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในวันนี้ (5 เม.ย.) แต่ละพรรคจะนำประเด็นมาพูดคุยหารือกัน ก่อนนำไปพิจารณาในแต่ละประเด็น เชื่อว่าในแต่ละพรรคจะมีแนวทางการคิดเห็นที่แตกต่างกันไป

เมื่อถามว่า พรรคชาติไทยพัฒนา มีความเห็นที่คล้ายกับพรรคพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ นายวรารัฐ กล่าวว่า มีทั้งส่วนที่คล้ายและส่วนต่าง เนื่องด้วยเป็นพรรคขนาดเล็ก จึงอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันไป ส่วนประเด็นที่ยังให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐนั้น เห็นด้วยหรือไม่ นายวรารัฐ กล่าวว่า ขอพูดคุยกันภายในพรรคก่อนว่า แต่ละคนมีแนวความคิดเห็นนี้อย่างไร

นายวรารัฐ ระบุว่า จากที่เคยหารือกันมองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงของส.ว.ด้วย ดังนั้นหากตัดอำนาจส.ว.แล้ว ก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญว่า ต้องการให้เกิดการสัมฤทธิ์ผล จึงต้องมานั่งหารือกัน ส่วนหากให้มีการแก้รายมาตราจะเสนอทันการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ นายวรารัฐ ระบุว่า คงต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-668884>

05/04/2564 10:18

เทพไท หนุน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ตัด ม.272



กทม. 5 เม.ย.- เทพไท หนุน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ตัด ม.272 เลิกหวังจากพรรคแกนนำ เปรียบ งามข้างไม้งอกจากปากสุนัข

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การประชุมร่วมของ 3 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ (5 เม.ย.)ว่า ตนเห็นด้วยกับแนวทางของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ที่ต้องการจะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหลักประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยว จากหลักประชาธิปไตยสากล เพราะสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีที่มาจากแต่งตั้งของ คสช. กลับมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง การคงอยู่ของมาตรา 272 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสืบทอดอำนาจของ คสช. ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นความอภัยสมมากที่สุด ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ถ้าหากพรรคการเมืองใด ยังมีจุดยืนให้คงมาตรา 272 ไว้ ก็แสดงว่า พรรคการเมืองนั้น ยังต้องการให้คงไว้ซึ่งการสืบทอดอำนาจ และรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่อไป

“ผมขอสนับสนุนให้พรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 272 ออกไป แม้ว่ามีพรรคการเมืองบางพรรค จะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ก็ไม่ควรคาดหวังจากพรรคการเมืองพรรคนั้นเหมือนคำพังเพยที่กล่าวว่า “งามข้างไม้งอกจากปากสุนัข” ฉันทใดก็ฉันทนั้น” นายเทพไท กล่าว.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-668896>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/563987>

5 เมษายน 2564 10:58 น.

"วิษณุ" แจงนโยบายเร่งด่วน รบ. ไม่บังคับแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องตอบ "มีอบจตุพร" เหตุประเทศมีหลายโจทย์



"วิษณุ" ขึ้นนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรบ. ไม่บังคับแก้ รธน. บอกไม่จำเป็นต้องตอบโจทย์มีอบเพราะประเทศมีหลายโจทย์ ยอมรับฟังเสียง "จตุพร" ยกคำปราศรัย "สุ จิ ปุ ลิ"

วันที่ 5 เม.ย.64 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงความจริงใจเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ว่า ตนไม่ทราบ แต่ขณะนี้ทราบเพียงว่ามีความเคลื่อนไหวที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอร่างแก้ไข โดยไม่ได้เสนอในนามพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมอีกสองสามพรรคจะไปเสนอกันเองอีกโดยไม่เสนอด้วยกัน เพราะแต่ละพรรคมองการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันคนละมุม ส่วนรัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้

เมื่อถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลควรต้องเสนอในนามรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าได้จะเป็นการดี เพียงแต่ว่าประเด็นอะไรเท่านั้นเอง เพราะในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไม่ได้ระบุว่าแก้เรื่องอะไร ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลเคยคุยกันเมื่อร่างนโยบายใหม่ๆ แต่หลังจากนั้นไม่ได้พูดอะไรกันอีก หรือพูดกันตนก็ไม่ทราบ เพราะตนไม่ได้ไปหารือกับเขาด้วย

เมื่อถามว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ถือว่ารัฐบาลผิดคำพูดที่ให้ไว้กับรัฐสภาใช่หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า "คุณลองไปดูว่านโยบายเร่งด่วนข้อ 12 เขียนว่าอย่างไร เพราะเป็นการเขียนที่พินิจพิจารณากันแล้วว่า จะไม่ทำผิดอันนั้น"

เมื่อถามว่า ได้ประเมินกระแสสังคมหรือไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพปชร. ไม่ตอบโจทย์ของผู้ชุมนุม นายวิษณุ กล่าวว่า "ก็อาจไม่ได้ตอบโจทย์มีอบ แต่ขอถามว่าทำไมต้องไปตอบโจทย์มีอบ เพราะโจทย์อื่นๆ ของประเทศมีเยอะและจะต้องพิจารณา ผมถึงบอกว่า ถ้ามองกันคนละมุมมันก็ไปคนละมาตราคนละทิศ แต่ใครจะคิดอย่างไรก็เสนอกันไปก็แล้วกัน"

เมื่อถามว่า เป็นเช่นนี้แล้วรัฐบาลจะหาจุดร่วมประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องไปถามคนอื่น เมื่อถามว่า กรณีนายไพบุลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพปชร. ระบุว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกเหนือจากที่พรรคพปชร. เสนอ 5 ประเด็น 13 มาตรา นายวิษณุ ตอบว่า ตนไม่รู้ว่านายไพบุลย์พูดเช่นนั้นจริงหรือไม่

ที่พูดก็คงหมายถึงเขาคนเดียว ถ้านายไพบูลย์แถลงก็เป็นกลุ่มของนายไพบูลย์ ไม่ใช่ร่างของรัฐบาล ถ้าเป็นร่างของรัฐบาล ก็ต้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลง

เมื่อถามกรณี นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกมาชุมนุมในนาม “สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย” เพื่อต้องการให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ได้มองไม่ทราบ

เมื่อถามว่า ผู้ชุมนุมมองว่ารัฐบาลนิ่งเฉยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนทำให้ความขัดแย้งลุกลามมาถึงปัจจุบัน นายวิษณุ กล่าวว่า “รับทราบ ไม่รู้ แต่ตอบไม่ถูก จะแย่งหรือไม่อยู่ที่การประเมิน อย่างน้อยผมก็ฟังคนหนึ่ง เมื่อฟังแล้วก็ต้องคิด ถาม เขียน หรือ สุ จิ ปุ ลิ ส่วนจะนำไปพูดคุยในกรม. ต่อหรือไม่นั้น ผมยังไม่ได้คิด เพราะมาถามกะทันหันจึงยังไม่ได้คิด นึกไม่ออก”

เมื่อถามว่า นายจตุพร ออกมาขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหมด้วย นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ยังไม่ทันได้คิด แต่สิ่งที่เขาเรียกร้องมารัฐบาลต้องฟังอยู่แล้ว อย่างน้อยผ่านหูผ่านตามาก็ต้องรู้ว่าเขาคิดอย่างไรแล้ว คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปประเมินตนก็อาจตอบไม่ถูกในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรัฐบาลมีเนื้อหาว่า สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/233021>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/98359>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.posttoday.com/politic/news/649677>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930851>

วันที่ 5 เมษายน 2564 - 12:45 น.

‘สมชัย’สะกิด พปชร. อย่าฝืนหวาน

แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ ระวังทีไครทีมัน



‘สมชัย’ สะกิด พปชร. อย่าฝืนหวาน แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ ระวังทีไครทีมัน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็น ข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยระบุว่า

เชื่อว่า ข้อเสนอบัตรเลือกตั้งสองใบของ พปชร. จะถูกคว่ำในวาระสาม

เมื่อไพบูลย์ นิติตะวัน แห่ง พปชร. ชิงเปิดเกมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยมีจุดเน้นสำคัญอยู่ที่ แก้บัตรเลือกตั้งจากใบเดียวเป็นสองใบ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.เขต ต่อ บัญชีรายชื่อ เป็น 400 :100 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครอย่างน้อย 100 เขต และต้องมีคะแนนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งประเทศ จึงจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมดเป็นความฝันหวานของ พปชร. ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบของพรรคใหญ่ซึ่งในวันนี้ พปชร. มาถึงจุดนั้นแล้ว

ภายใต้การออกแบบใหม่นี้ หากดูจากคะแนนเสียงของพรรคที่มีในปัจจุบัน จะเหลือพรรคการเมืองเพียง 11 พรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพิเศษทั้งหลายจะสูญพันธ์ หรือแม้พรรคที่มีชื่อเสียงเดิม เช่นชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทย รักรักษ์ป่าประเทศไทย ก็จะไม่มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ข้อเสนอทั้งหมดจึงมิได้มองประโยชน์ต่อการเมืองไทยที่ยั่งยืน แต่เป็นข้อเสนอชั่วคราวบนพื้นฐานสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปเท่านั้น

ด้วยเสียงของพรรค พปชร. และ การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ ส.ว. การรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้นคงไม่ยาก ซึ่งหากรับหลักการแล้ว ในวาระที่สองขึ้นการแปรญัตติ ด้วยสัดส่วน กมธ. ที่ฝ่ายตนเองมีมากกว่า ก็ไม่น่ามีปัญหา

จนเมื่อเข้าการลงมติในวาระที่สาม ด้วยเงื่อนไขที่เขียนให้ยุ่งยากเองในมาตรา 256(6) ว่านอกจากจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และมี ส.ว.ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือราว 84 คนแล้ว ยังต้องมี จำนวน ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประธาน รองประธานรัฐสภา ร่วมเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ คำนวณเป็นตัวเลขประมาณ 50 คน

ถึงเวลานั้น อย่าหวังว่าจะได้คะแนนจากพรรคพิเศษ และ พรรคฝ่ายค้าน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ฤทธิ์เดชมาก รู้ไว้ด้วย ทีไครทีมัน

เมื่อไม่แก้ทั้งฉบับ ก็ตายไปด้วยกัน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658585

วันที่ 5 เมษายน 2564 - 12:29 น.

วิรัช ซี กม. ประชามติ ขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่

ยัน พปชร. เดินหน้าแก้ รธน. รายนมาตรา 7 เม.ย. นี้



“วิรัช” ซี กม. ประชามติผ่านหรือตกขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ แจงจะมีการประชุม 7-8 เม.ย. นี้หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ “ชวน” ยัน พปชร. เดินหน้าแก้ รธน. รายนมาตรา 7 เม.ย. นี้

เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 5 เมษายน ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมวิปรัฐบาล ว่า เป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสมัยวิสามัญในวันที่ 7-8 เมษายน ซึ่งสิ่งที่หลายคนมีความกังวลมากคือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประชามติ ทราบมาว่าขณะนี้คณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้วและส่งมาให้วิปรัฐบาลดูในรายละเอียดว่ามาตรา 9,10,14 ซึ่งเขียนล้อกันมา เพราะยึดหลักกันมาเมื่อผ่านสภาวาระ 2 แล้วจะทบทวนหรือไม่ ซึ่งที่คุยกันแล้วสรุปว่าจะไม่ทบทวน แต่จะทบทวนถ้อยคำของมาตราที่คัดออกมา เพื่อเป็นการล้อมาตรา 9

เมื่อถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับพ.ร.บ. ประชามติ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบเสียงกึ่งหนึ่งของรับสภา อาจจะไปตกที่ส.ว. นายวิรัช กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกมธ. และเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมวันที่ 7-8 เมษายน การจะประชุมหรืองดประชุมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร อยู่ที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เนื่องจากได้มีการออกระเบียบวาระมาแล้ว

ส่วนคำถามว่า ส.ว. ที่รู้ตัวว่าเสี่ยงติดโควิด จะมาประชุมหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ต้องรอฟัง แต่หากประชุมกันจริงๆ ทุกคนก็รู้หน้าที่ว่าใครที่มีความเสี่ยงก็ต้องกักตัว 14 วันตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเรื่องที่ดี ตนไม่ทราบว่ ส.ว. ก็คน กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ เพราะตอนนี้ยังสับสนกันอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนายชวน

นายวิรัช กล่าวถึงการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 7 เมษายน ว่า จะยังคงยื่นอยู่ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้ทำพร้อมมรโไว้ตั้งแต่วันที่มีการโหวตไม่ผ่านในวาระ 3 ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 มีนาคม และได้ระบุรายละเอียดไว้ชัดเจนว่าถึงแม้จะแก้ไขได้แต่ต้องทำประชามติถึง 2 ครั้ง การทำประชามติครั้งหนึ่งใช้งบประมาณถึง 4 พันล้านบาทโดยที่บางครั้งเรายังไม่รู้ทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะไปในทิศทางใด ฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้รวดเร็วที่สุดคือการแก้รายมาตรา เพราะไม่ต้องทำประชามติ

เมื่อถามว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ในญัตติเดียวของพรรคพลังประชารัฐ อาจเสี่ยงที่จะถูกตีตกร่างทั้งฉบับ นายวิรัช กล่าวว่า ไม่เป็นไร ก็ไปพิจารณาในวาระ 2 อะไรที่ไม่เห็นด้วยค่อยไปตัดออกช่วงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเสนอเข้ามาแล้วเวลาตัดออกต้องออกทั้งหมด เช่นมีการเสนอเข้าไป 5 มาตรา อาจจะผ่าน 3 มาตราซึ่งเป็นเรื่องที่กมธ. จะพิจารณา

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคฝ่ายค้านบางพรรคจะเสนอแก้มาตรา 256 อีกครั้งซึ่งจะต้องมีการทำประชามติ นายวิรัช กล่าวว่า อยู่ที่รัฐสภาจะพิจารณารับร่างผ่านวาระที่ 1 หรือไม่ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐจะหนุนญัตตินี้หรือไม่ ต้องรอดูวันนั้น

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658575

กรุงเทพธุรกิจ

'จรินทร์' ย้ำแก้ รธน. รายมาตรา ลั่นโหวตนายกฯ มาจาก ส.ส. เท่านั้น



"จรินทร์" สั่ง "ประชาธิปไตย" เร่งหารือวิป 3 ฝ่ายแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ลั่นโหวตนายกฯ มาจาก ส.ส. เท่านั้น

วันที่ 5 เม.ย. ที่ศาลาอาญา รัชดา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าแก้ไขรายมาตรา และได้ยกร่างเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 6 ร่างเพื่อไม่ให้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งกระทบหากมีประเด็นไหนต้องตกไป ก่อนจะนำไปหารือในที่ประชุม ส.ส. ของพรรคและมอบหมายให้นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช ในฐานะวิปของพรรคไปหารือกับพรรคภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา ว่ามีความเห็นอย่างไร เพื่อนำไปคุยกับวิปรัฐบาลอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อแสวงหาจุดร่วมกัน

นายจรินทร์ กล่าวต่อว่า จากนั้นต้องไปคุยกับฝ่ายค้าน และวิป ส.ว. หรือเรียกว่าวิป 3 ฝ่าย เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วม ก็ต้องมีเสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และจำนวนนั้นต้องมี ส.ว. 1 ใน 3 รวมอยู่ด้วย โดยในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหัวใจสำคัญในการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิชุมชน การกระจายอำนาจ การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบคอร์ปชั่น ที่สำคัญการแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญยุ่งยากมาก หรือแทบจะแก้ไขไม่ได้เลย

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นมาตรา 256 พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าควรใช้เสียง 3 ใน 5 โดยไม่จำเป็นต้องมีเสียงฝ่ายค้านจำนวนเท่าไร หรือเสียง ส.ว. จำนวนเท่าไร หรือไม่จำเป็นต้องทำประชามติ เพื่อให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้ว ส่วนประเด็นเรื่องอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาฯ ให้มาจาก ส.ส. เท่านั้น เพื่อให้ตรงกับเจตนารมณ์ที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930861>

เตลิวิชั่น

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 22.05 น.

ศึก พปชร. รอบใหม่ 'กลุ่ม 4 ว.' วัดกำลัง 'กลุ่ม 4 ช.' เดิมพันเก้าอี้ 'เลขาฯพรรค'

ศึกในพรรคพลังประชารัฐครั้งใหม่ หลัง 'กลุ่ม4ว.' ขอวัดกำลังกับ 'กลุ่ม4ช.' เดิมพันเก้าอี้ 'เลขาฯพรรค'



รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ในเร็วๆนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค พปชร. (กก.บห.) เพื่อกำหนดวาระประชุมเลือก กก.บห.ชุดใหม่แทนที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต กก.บห.พปชร. นอกจากนี้ยังจะมีการกำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ พปชร.คนใหม่แทนที่ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพปชร.

โดยความคืบหน้าขณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พปชร. จากที่ก่อนหน้านี้พยายามสนับสนุนให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พปชร. แต่ในช่วงโค้งสุดท้าย ร.อ.ธรรมนัส เปลี่ยนใจโดยขอนั่งเก้าอี้เลขาธิการ พปชร.เอง เพราะต้องการทำงานใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า พปชร.ยิ่งขึ้น โดยหวังว่า “กลุ่ม 4 ช.” ซึ่งประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส นายสันติ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม รวมทั้ง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล บิดาของนายอธิรัฐ จะเข้ามากุมอำนาจในพรรคอย่างเบ็ดเสร็จ และหวังผลไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งต่อไปที่ทั้ง 4 รมช.หวังจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส จะมี ส.ส.อยู่ในความดูแลจำนวนมาก และมีผลงานนำพรรคชนะเลือกตั้งซ่อมในหลายสนาม แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก ส.ส.กลุ่มอื่นๆ เนื่องจากภาพลักษณ์ในอดีตและสไตล์การทำงานที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มสามมิตร ซึ่งทั้ง นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม รวมถึงนายอนุชา ที่มองว่า ตัวเองมีประสบการณ์ทางการเมือง และเป็นที่ยอมรับของ ส.ส. ทั้งภายในพรรคและนอก พปชร.มากกว่า

รายงานข่าวจาก พปชร. แจ้งอีกว่า ล่าสุดกลุ่มสามมิตร ได้เปิดรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เข้ามาเป็นพันธมิตร เนื่องจากนายสุชาติเองก็มีความไม่ลงรอยกับ “กลุ่ม 4 ช.” หลายกรณี โดยนายสุริยะ นายสมศักดิ์ นาย

อนุชา และนายสุชาติ จะรวมตัวกันตั้ง “กลุ่ม 4 ว.” โดยตั้งใจใช้สถานะที่ทั้ง 4 คนเป็นรัฐมนตรีว่าการ แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่า “กลุ่ม 4 ช.” ที่เป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยว่าการเท่านั้น

โดย “กลุ่ม 4 ว.” จะพยายามผลักดันให้นายอนุชา ยังคงเป็นเลขาธิการ พปชร. เช่นเดิมหรือหากมีความจำเป็นก็จะสนับสนุน นายสมศักดิ์ ให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการ พปชร.แทน เพื่อป้องกัน “กลุ่ม 4 ช.” รวบอำนาจในพรรคอย่างเบ็ดเสร็จ และรู้ว่าหากปล่อยให้เป็นไปตามแผนของ “กลุ่ม 4 ช.” การปรับ ครม.ครั้งหน้าก็อาจจะได้รับผลกระทบ.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/835146>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.naewna.com/politic/563924>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/232970>

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.30 น.

‘หัวหน้าป้อม’ ปัด 2 กลุ่มวัดพลัง แยมแล้วแต่สมาชิกเปลี่ยนเลขาพรรค



เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีกระแสข่าวปัญหาภายในของพรรค พปชร. ที่มีการแบ่งกลุ่ม 4 ว และกลุ่ม 4 ข เพื่อชิงเก้าอี้เลขาธิการพรรค ว่า ไม่มีส่วนจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเมื่อไร เดี่ยวบอกก็รู้อเอง

เมื่อถามว่าจะเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่รู้แล้วแต่สมาชิกพรรค

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/563995>

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

ศึกชิงเก้าอี้ “นายกเล็ก” “ข้างล้ม” “ยักษ์ล้ม”



ศึกเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล” เพิ่งดวลเดือดเสร็จลงไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ต่อคิวประชาธิปไตยทางตรงจากประชาชนพลเมือง จาก “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” และ “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่กรุยทางนำร่องไปก่อนเมื่อเดือนธันวาคม

การเลือกตั้งระดับเทศบาลจำนวน 2,472 แห่งทั่วประเทศ ผลดังที่ทราบ พลิกโลกวิเศษสันตะโร เขียนอยู่รุ่มมอยู่ตึก แชมป์เก่าผูกขาดมาหลายยุคหลายสมัย ร่วงกราวรูด ตกเก้าอี้กันระนาว การเมืองเป็นสิ่งเปราะบาง ไม่มีใครประสพชัยชนะทุกครั้งและตลอดไป ไม่ว่าใคร “อย่าทะนงตน ” ...น้ำพวยเรือได้ก็คว้าเรือได้เช่นเดียวกัน ศึกชิงเก้าอี้ “นายกเล็ก” หลายสนาม “ข้างล้ม” ที่เสียงดังกึกก้องกัมปนาทมากที่สุด ท่านต่อมมีนับไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกันตามๆ คือสนามเพชรบุรี เมื่อ “พลยุทธ อังกินันท์” ตระกูลที่ผูกขาดการเมือง โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี เหมือนสมบัติผลัดกันชมของ “อังกินันท์” ผูกขาดกันแค่ญาติวงศ์พงศา ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นตา ผ่านรุ่นพ่อ รุ่นลูก รุ่นหลานนานถึง 50 ปี คาบนี้เสียรั้งวัด ยกเก้าอี้ให้กับ “กิตติพงษ์ เทพพานิช” หัวหน้ากลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร แบบคาดไม่ถึง อีกหลายเขตเลือกตั้งมีการเปลี่ยนสบูโกนหนวด งอกงามขึ้นมาใหม่แบบคาดไม่ถึง อาทิ “นายกหาดใหญ่” ก็ด้วย “ไพร พัฒโน” อดีตนายกหาดใหญ่ พ่ายยับให้กับ “พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี” หัวหน้าทีมพีหหลวงคร อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เขารูปข้าง จ.สงขลา “ประสงค์ บริรักษ์” ที่ครองเก้าอี้มา 17 ปี เสียแชมป์ให้กับ “จักรธร สิริแสง” หรือเทศบาลนครสงขลา “ศรัณู บิลพัฒน์” โคน “สมศักดิ์ ตันติเศรณี” นายกเก่าลงได้

ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี “ประเสริฐ บุญประสพ” ล้มแชมป์เก่า “ธีระกิจ หวังมุทิตา” อดีตนายก 7 ปี ขณะที่ “นครศรีธรรมราช” ตระกูล “เกตุชาติ” ที่ครองแชมป์ “นายกเล็ก” มายาวนาน 9 ปีตั้งแต่ยุค “สมนึก เกตุชาติ” งวดนี้ลูกชาย “กณพ เกตุชาติ” กลับมาทวงความยิ่งใหญ่กลับคืนได้อีกคาร์บ

ข้ามฟากมาที่ภาคกลาง สนุกไม่ใช่น้อย หลายจังหวัด “ตรีลุพธ์ ฐูประจ่าง” ลูกชาย “พล.ต.ท.คำณวิทย์ ฐูประจ่าง” หรือ “บ๊ิกแจ๊ส” ที่เพิ่งหักด่านโคน “ชาญ พวงเพ็ชร” ยึดหัวหน้านายก อบจ.ปทุมธานีมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 แชนทางโค้งเปียดเข้าป้ายชนะ “เดชา กลิ่นกุสม” นายกนครรังสิต 3 สมัยไปแบบเฉียดฉิว 5 คะแนน

ที่รักษาเก้าอี้เดิมกลับคืนมาได้หลายเทศบาล อาทิ “สมนึก ธนเดชากุล” นนทบุรี “วิชัย บรรดาศักดิ์” นครปากเกร็ด “สมทรง สรรพโกศลกุล” พระนครศรีอยุธยา “เสรินทร์ แก้วพิจิตร” นครปฐม “ประภาพร อัสวเหม” นครสมุทรปราการ

และที่น่าจับตา “ชลบุรี” เทศบาลเมือง “สุติกรณ์ จำเริญพานิช” สังกัด “เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ ชมกลีน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทะลวงไล่ไส้เครือข่าย “คุณปลื้ม” ลงไปได้อีกหลายที่นั่ง แบบ “เจาะไข่แดง” โดยแบ่งกันชม ให้ “บ้านใหญ่” เฉพาะพื้นที่รอบนอก

สรุปในเบื้องต้น ในสนามภาคใต้และภาคกลาง พอจะนำมาเป็นมาตรวัดได้ว่า อดีตนายกเมืองเจ้าเก่า ที่ผูกขาดเก้าอี้มายาวนาน ฟ้าใกล้สาบกลางไม่ตี “ด้ามขวานทอง” อาณาจักรที่ทรงพลังของประชาธิปไตย เริ่มสั่นคลอนขนาดหนัก หากไม่ปรับจูนโมเมนตัมกันเนิ่นๆ ในตอนนี้ เชื่อว่าเลือกตั้งใหญ่สมัยหน้า เสไฟฟ้ายี่ห้อพรรคเก่าแก่ที่ครองปีกซ้ายได้มาตลอด อาจจะน้ำตาตกหนักกว่านี้ เช่นเดียวกับ “บ้านใหญ่” แห่งชลบุรี เลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว กับเลือกตั้งเทศบาล-นายกเมือง ที่จบลงหมาดๆ ต่อไปก็ไม่แน่ อาจจะได้หลายห้างราพณาสูร คลื่นลูกใหม่ นักการเมืองหน้าใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีได้อยู่ในจุดคาดหวังมาก่อน เข้ามายึดหัวหาด เขี่ยเจ้าเก่าตกกระป๋องกันเป็นแถว

จากเลือกตั้งนำร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ตามด้วยเทศบาล และนายกเทศมนตรี ฝนทิ้งช่วงไป 2-3 เดือน เป็นคิวเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิก อบต. พร้อมกัน 5,300 ทั่วประเทศ ตบตูดปิดท้ายด้วยศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร หรือ “ผู้ว่าฯ กทม.” ที่คอการเมืองคาดว่าน่าจะลงตัวในปลายปี 2564 เป็นศึกข้างชนข้าง เดิมพันราคาแพง ตอนนี้อยู่ระดับแบรนต์เนมหลักขั้วรี มีการเปิดตัวแน่นอนแล้ว 2 คนคือ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คาดว่าน่าจะสวมปลอกแขน “อิสระ” แต่โหนฐานเสียงพรรคพลังประชารัฐ ที่กล้าฟันธงเช่นนั้นก็เพราะว่า ขนาดที่ทำการยังใช้บริการที่ทำการพรรคเก่า พปชร.เลย

โดย “1 ลุง” ได้แก่ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้า พปชร. และรองนายกฯ ให้การสนับสนุนเต็มตัว “บิ๊กแป๊ะ” กองเชียร์เยอะ แฉวร่วมมากทุกวงการ เดินสาย วางแผนหาเสียงมานานครั้น ตั้งแต่เพิ่งเกษียณราชการเลยทีเดียว ล่าสุดมีข่าวคลุกวงในว่า อาจจะดึงกลุ่ม “คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์” ที่แตกตัวไปจากเพื่อไทย และมีฐานเสียงใน กทม.ดีพอประมาณ มาทำงานแนวร่วม อาจจะลักษณะส่งใครมาผูกเสี่ยว นั่งรองผู้ว่าฯ กทม. อะไรทำนองนั้น แต่จะตรองปล่องขึ้นกันได้จริงหรือไม่ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป “บิ๊กแป๊ะ” ชนกับ “ซัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลูกผู้ชายที่ได้ชื่อว่าร่าเริงที่สุดในปฐพี โดย “ซัชชาติ” ประกาศเปิดตัวชัดแจ้งทางตรงจุดแล้วว่า จะลงสมัครในนาม “อิสระ” หากให้เทียบหน่วยก้าน 2 ว่าที่ผู้สมัครที่จะลงชิงตำแหน่ง “ซัชชาติ” ในทางการเมืองโขกโขนกว่า ตรงที่เล่นกับกระแส ซึ่งจังหวัดได้เข้าเหลี่ยมเข้าตาได้มากกว่า แต่ “บิ๊กแป๊ะ” ก็มีใช้หมูสามชั้นมันอร่อย หาก พปชร.แอบหนุนเสียงให้ ใช้หลักเกณฑ์ที่นั่ง ส.ส.กทม.เป็นจุดประเมิณผล จะได้เปรียบ ตัวแปรอยู่ที่พรรคก้าวไกลจะส่งใครลงสมัคร และจะเป็นเบอร์แย่งแต้มจาก “ซัชชาติ” ไปมากน้อยแค่ไหน เพราะฐานของกระแสอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกัน

ศึกเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯ กทม.ใกล้เข้ามาทุกขณะ แต่กลับเงียบเชียบดุจป่าช้าเรไร ราวกับเดินอยู่บนถนนยามวิกาล คือแชมป์เก่ายี่ห้อ “พรรคประชาธิปไตย” ทำท่าจะเหี่ยวเฉา เหมือนกับ “ต้นไม้ที่ตายแล้ว”

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_414301

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

“คณะก้าวหน้า” เลือกตั้ง ท้องถิ่น ระดับ”เทศบาล”สะท้อนถึง”อบต.”



ชัยชนะของ”คณะก้าวหน้า”ในสนามเลือกตั้งระดับ”เทศบาล”กำลัง สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างสูง แม้จะเป็นเพียง 16 จากทั้งหมด 2 พันกว่าแห่ง และจำนวน 16 แห่งนั้นก็มิได้เป็นเทศบาลในพื้นที่เขตเมือง ย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างอีกทีก็ครึกโครม หากแต่เป็นเขตเทศบาลเล็กๆ กระนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ การเลือกตั้ง ระดับ”อบจ.”ก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งระดับ”เทศบาล”กล่าวสำหรับ”คณะก้าวหน้า”แล้วมีพัฒนาการ เนื่องจากในระดับนายกอบจ.ทั้ง 70 จังหวัดไม่มีผู้สมัครของ”คณะก้าวหน้า”ได้รับเลือกเลยแม้แต่คนเดียว ที่ได้ก็เพียงแต่ ในระดับ สมาชิกอบจ.เพียงบางแห่งเท่านั้น ตรงกันข้าม ในระดับ”เทศบาล”ปรากฏว่าคนของ”คณะก้าวหน้า”รุกคืบเข้าไป อย่างชนิดที่เรียกว่าซึ่มลึก การแพร่ข่าวโดยเน้นด้าน”ล้มเหลว”จึงเท่ากับเป็น”ข่าวปลอม”

ไม่ว่านักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า ไม่ว่านักวิชาการจากจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่านักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทสรุปตรงกันประการหนึ่ง เห็นว่าในระดับ”เทศบาล”ถือว่าเป็นเขตเมือง และเป็นชุมชน อันประกอบด้วยคนชั้นกลาง ถือได้ว่าเป็น”คนเมือง”

เมื่อเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆย่อมจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี แม้จะมีอิทธิพลของ”บ้านใหญ่” แผ่ขยายเข้ามา แต่คนซึ่งเกาะติดอยู่กับพื้นที่ย่อมมีโอกาส

การเลือกตั้งในระดับ”เทศบาล”ถึงแม้จะมี “กระแส”เข้าครอบงำเหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ก็ปฏิเสธ มิได้ว่า”ไซเซี่ยล มีเดีย”ได้รุกคืบเข้าอย่างลึกซึ้ง เห็นได้จากบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละกลุ่มต่างแข่งขันกันทำเวบเพจ และใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็เทศบาลในสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็เทศบาลในหนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด อุตรธานี ล้วนมีกันถ้วนหน้า

การเลือกตั้งในระดับ”เทศบาล”มีผลตามมาแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในระดับ”อบจ.”อย่างเห็นเด่นชัด นี่ย่อม เป็นสัญญาณไปยัง การเลือกตั้งในระดับ”อบต.” แรงสะท้อนจากระดับ”เทศบาล” อันตกกระทบไปยังการเลือกตั้งใน ระดับ”อบต.”อย่างแน่นอน หาก”คณะก้าวหน้า”ยังไม่เห็นดเห็น้อย ยังไม่ท้อแท้

อ้างอิง : https://www.matchonweekly.com/e-daung/article_415043

เตลิทวิส์

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

จับตามายากล พปชร. เกมแก้ ธรน.

ยังต้องเจออุปสรรคจากเกมการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจเข้ามาขัดขวาง ซึ่งมีตัวละครสำคัญทั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนนำหลักของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”



ยึดเยื้องติงตันกันไปมาไม่จบสิ้นสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับสูงสุดของประเทศอย่าง “รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560” ซึ่งนอกจากหลายๆฝ่ายมีประเด็นที่อยากปรับปรุงหรือรื้อทิ้งแตกต่างกันในรายละเอียดแล้ว

ยังต้องเจออุปสรรคจากเกมการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจเข้ามาขัดขวาง ซึ่งมีตัวละครสำคัญทั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนนำหลักของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่รัฐสภาลงมติคว่ำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่เปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งทำให้รัฐบาลถูกมองว่าทิ้งขว้างเรื่องสำคัญดังกล่าว ทั้งที่อยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แท้ๆ

แต่ในเมื่อปัญหาการเมืองไทยยังติดหล่ม บรรดาผู้เกี่ยวข้องจึงยังต้องหาทางปลดล็อกให้คลี่คลาย ทำให้ 3 พรรคการเมืองเพื่อนร่วมรัฐบาล ทั้ง “ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา” จับมือร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา จำนวน 6 ฉบับ แยกเสนอเป็นรายฉบับ

ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิกวุฒิสภา ฉบับที่ 2 มาตรา 272 ไม่ให้ส.ว.ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 3 หมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน ฉบับที่ 4 หมวดการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและธรรมาภิบาล ฉบับที่ 5 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ฉบับที่ 6 ระบบการเลือกตั้งกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

โดยทั้ง 3 พรรคนี้กำลังเดินหน้าขอเสียงร่วมสนับสนุนจากเพื่อน ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แม้กระทั่งฝั่งวุฒิสภา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ทำทายนมาก เนื่องจากการแก้ไขบทบัญญัติที่กระทบกับอำนาจสำคัญของ ส.ว.

และแล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้หลายๆคนสงสัยว่ามีอะไรไปดลใจให้หนึ่งในตัวการของเกมคว่ำร่างรัฐธรรมนูญยกแรกอย่าง “พปชร.” เปลี่ยนใจหันมาเดินหน้าการแก้ไขกฎหมายสูงสุดฉบับนี้ด้วย เป็นเพราะทนไม่ไหวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รุมถล่มถึงความไม่จริงใจ หรือหวังลดแรงเสียดทานต่อรัฐบาล หรือหาทางประคองสถานะตัวเองในเกมการเมือง

โดย “ไพบุลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพปชร. ผู้มีส่วนสำคัญในการดัดฟันแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ กลับมายื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักร “5 ประเด็น 13 มาตรา” โดยประเด็นที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ ประเด็นที่ 2 แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้ง

ประเด็นที่ 3 แก้ไขมาตรา 144 การพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเด็นที่ 4 แก้ไขอุปสรรคในการทำงานของ ส.ส. และ ส.ว. ประเด็นที่ 5 แก้ไขอำนาจส.ว. เฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมการปฏิรูปประเทศ แต่ไม่แตะต้องอำนาจในการโหวตเลือกนายกฯ แคมพปชร. ตั้งเงื่อนไขด้วยว่าไม่สนับสนุนร่างใดก็ตามที่ตัดอำนาจแม่ตัวจืดแห่งพปชร. ยืนยันว่าพรรคฯ มีความตั้งใจทำเรื่องนี้เพราะมีประโยชน์กับประชาชน แต่ก็มีอาจวางใจได้ว่าจะไปรอดถึงฝั่งหรือไม่

ถ้าภารกิจแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้แค่กลวงตา ก็คงเกมโอเวอร์ ซ้ำปัญหาการเมืองคุเด็ดเพิ่ม.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/834960>

วันที่ 4 เมษายน 2564 - 14:10 น.

เปิดศึกอีกรอบ แก้ไข รัฐธรรมนูญ การเมือง เพิ่มอหุภูมิ



การแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังกลายเป็นความขัดแย้งอีกรอบทางการเมือง

เมื่อ น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐในฐานะโฆษกพรรค เปิดเผยว่า “ขณะนี้พรรค พปชร.ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยเตรียมที่จะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายนนี้

วันนี้พรรคพร้อมที่จะหาทางออกประเทศ ด้วยการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในทางที่ไม่ขัดกับกฎหมายและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงเนื้อหาว่า ร่างของพรรค พปชร.ที่จะแก้ไข จะใช้เสียง ส.ส.ร้อยคนขึ้นไปยื่นแก้ไขมีทั้งหมด 5 ประเด็น 13 มาตรา ประกอบด้วย

- 1.ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว จะแก้ไขเป็นบัตร 2 ใบ คือประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน
- 2.มาตรา 29 เพิ่มสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน และสิทธิชุมชนจะให้รัฐจัดให้มีหมายความในการต่อสู้คดีกับภาครัฐ
- 3.มาตรา 144 ปรับปรุงเกี่ยวกับการเข้าไปใช้งบประมาณของประเทศให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น กลับไปใช้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2550
- 4.มาตรา 185 ผ่อนคลายให้ ส.ส.สามารถเข้าไปติดตามข้าราชการและช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
- และ 5.มาตรา 270 ในบทเฉพาะกาล แก้ไขให้รัฐสภา โดย ส.ส. ส.ว.เข้าไปติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่ให้ ส.ว.ดำเนินการเพียงลำพัง ไม่มีการแต่งตั้งวุฒิสภา

ขณะที่พรรค พปชร. เคลื่อนไหว พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนตั้งเงื่อนไขต่อการร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่แรกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เมื่อต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จต้องมาแก้รายมาตรา

ในฐานะหัวหน้าพรรคได้สั่งฝ่ายกฎหมายของพรรคยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรายมาตราอย่างน้อยที่สุด แก่มาตรา 256 เป็นการสะเดาะกลอนเพื่อให้ประตูประชาธิปัตย์เปิด รวมถึงเรื่องอำนาจการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว. และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในวันที่ 7-8 เมษายน พรรค พปช.จะขอเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลให้ร่วมลงชื่อเพื่อนำไปเสนอต่อประธานรัฐสภาต่อไป

ขณะที่ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พปช. เปิดเผยการหารือร่วมกับตัวแทน 3 พรรค ประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย คือ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง

พรรคชาติไทยพัฒนา คือ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายชินวรณ์ด้วย จากการหารือมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรา จะแยกเสนอเป็นรายฉบับดังนี้

ฉบับที่ 1 ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขจากยากให้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียง 3 ใน 5

ฉบับที่ 2 ประเด็นมาตรา 272 ส.ว.ไม่มีสิทธิโหวตนายกรัฐมนตรี

ฉบับที่ 3 ประเด็นหมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน

ฉบับที่ 4 ประเด็นหมวดการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและธรรมาภิบาล

ฉบับที่ 5 ประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

และฉบับที่ 6 ประเด็นที่ระบบการเลือกตั้งเป็นระบบบัตร 2 ใบ

โดยได้มอบหมายให้พรรค ปชป.ไปยกร่างและนำกลับมาหารือร่วมกันอีกรอบในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าจะเสนอต่อประธานรัฐสภาได้ในสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอน แต่อำนาจ ส.ว. และปลดล็อกแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล จากรายงานข่าวเบื้องต้นทราบว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เตรียมเปิดแคมเปญรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในวันที่ 6 เมษายน ที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชูสโลแกน “ขอคนละชื่อร้อยระบอบประยุทธ์”

ตั้งเป้า 6 เดือนนับจากนี้ ล่ารายชื่อ 1 ล้านรายชื่อ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เช่น ยกเลิก ส.ว. ปฏิรูปที่มาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ เพื่อไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือฝักฝ่ายการเมืองใช้จัดการฝ่ายตรงข้าม ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ นายปิยบุตรจะเป็นผู้นำคาราวานออกเดินสายทั่วประเทศเพื่อล่ารายชื่อ เริ่มจากการเปิดตัวแคมเปญที่ กทม. จากนั้นออกเดินสายไปที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และปัตตานี หากได้ครบ 1 ล้านรายชื่อช่วงปลายปี 2564 นายปิยบุตรจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาต่อไป เป้าหมายคณะก้าวหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ รื้อนั่งร้านระบอบสืบทอดอำนาจ แต่เริ่มต้นตั้งแทนแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่ เป้าหมาย เนื้อหา กลยุทธ์ ที่ปรากฏก็แตกต่างกัน

พรรค พปชร. เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่แตะวุฒิสภา ย่อมมีเป้าหมายที่คะแนนเสียงสนับสนุน พรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรค ปชป. พรรค ภท. และพรรค ชพพ. ที่ต้องเดินหน้ามาตรา 256 ก็เพราะได้เคยให้คำมั่นสัญญาไปแล้ว ข้อเสนอที่แตกต่างระหว่างพรรค พปชร.กับพรรคร่วมรัฐบาล ในประเด็นนี้ จะกลายเป็นคำตอบเรื่องจุดยืน และตอบคำถามเรื่องการฮั้ว ส่วนข้อเสนอของคณะก้าวหน้าจะกลายเป็นแรงกดดันทันทีเมื่อผู้ลงชื่อได้ตามเป้า 1 ล้านคน

แต่ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะสนองเป้าหมายลดความขัดแย้งยังคงเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา จะสะท้อนให้เห็นการตอบสนองความต้องการทางการเมือง แต่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งจะตอบสนองเป้าหมายลดความขัดแย้ง การจะขับเคลื่อนไปถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ต้องผ่านการประขามติ ซึ่งขณะนี้ต้องรอ พ.ร.บ.ประชามติฉบับใหม่ ประกาศใช้ ดังนั้น กฎหมายประชามติจึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ สมควรจะต้องเฝ้าจับตามอง แต่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดล้วนบ่งชี้ต่อไปว่า ความร้อนทางการเมืองยังไม่ยุติ คีกรแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นชนวนร้อนแรงต่อไป และจะยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าการเมืองจะบรรลุเป้าหมายลดความขัดแย้ง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655376

วันที่ 5 เมษายน 2564 - 09:04 น.

สัญญาณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ บ่งชี้ ใครคือ “เลขาธิการ” ใหม่



09.00 INDEX สัญญาณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ บ่งชี้ ใครคือ “เลขาธิการ” ใหม่

การมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รับผิดชอบในการหนุนช่วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทรงความหมาย ทรงความหมายเพราะว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เคยแสดงฝีมือมาแล้วจากการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ทรงความหมายเพราะว่าเป็นคำสั่งโดยตรงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปยัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรค

ทรงความหมายอย่างยิ่งยวดแม้ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา จะเคลื่อนไหวในวาระเดียวกันนี้ว่า มุ่งมั่นจะลงสมัคร “อิสระ” ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ทรงความหมายเพราะเริ่มมีความเด่นชัดว่าพรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรค เนื่องจากต้องการเปิดทางให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ทรงความหมายเป็นอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค พลังประชารัฐในอนาคตอันใกล้นี้ ต้องยอมรับว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อขานรับกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคพลังประชารัฐ นั่นก็คือ การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนตัว “เลขาธิการพรรค” นั่นก็คือ เปลี่ยนจาก นายอนุชา นาคาศัย เป็นคนอื่นซึ่งคาดเดา กันว่าอาจเป็น 1 ในกลุ่มที่เรียกกันว่า “4 ช.”

กลุ่ม 4 ช. อันประกอบด้วยจาก 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และที่สุุดก็เริ่มชัดว่า น่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่นเองที่จะเข้าไปแทนที่ นายอนุชา นาคาศัย ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ เป็นความเด่นชัดจากการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบหมายงานใหม่ให้กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เหมือนกับเมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่งสัญญาณมาเช่นนี้ทุกอย่างจะราบรื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขา แต่อย่าลืมคนที่อยู่ข้างหลัง เเงาร่างของ นายอนุชา นาคาศัย เป็นอันขาด เพราะว่า 1 คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ 1 คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และอาจมีอีก 1 คือ นายสุชาติ ตันเจริญ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658168

กรุงเทพมหานคร

5 เมษายน 2564

“บัตร 2 ใบ” ปมหักพรรคร่วม พปชร. โทษกระแส - แก่ต่อรอง



ต้องจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ต่อแววจจะต้องทะเลาะกันเอง เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจเข้าทางพลังประชารัฐ และประชาธิปไตย ขณะที่ภูมิไทยไทย ชาติไทยพัฒนา และพรรคเล็กพรรคน้อยยอมเสียเปรียบ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญจากฟากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาล นำโดย “พรรคพลังประชารัฐ” (พปชร.) เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน เมื่อ “ไพบุลย์ นิตตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค เตรียมร่างแก้ไขรายมาตราเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมยื่นญัตติดังกล่าวในวันที่ 7 เม.ย.นี้

โดยสาระสำคัญของร่างดังกล่าว มี 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การแก้ไขระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว หรือจัดสรรปันส่วนผสม มาเป็นการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน สาเหตุสำคัญที่ พปชร. ตัดสินใจเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นแบบบัตร 2 ใบนั้น ไพบุลย์ ระบุว่า “เป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของส.ส.ในสภาฯ ที่ต้องการให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” ซึ่งระบบดังกล่าวจะเอื้อให้กับพรรคการเมืองใหญ่

โดยเฉพาะ พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้น ส่วนพรรคขนาดเล็กจะถือว่าเสียเปรียบ เนื่องจากไม่มีการปิดเศษตอนคำนวณคะแนนเหมือนบัตรใบเดียว ทั้งนี้ รายละเอียดของการใช้ระบบเลือกตั้ง 2 ใบ ตามร่างแก้ไขของพรรค พปชร. นั้น ระบุว่า พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเขต ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ส่วนการคำนวณสัดส่วนผู้ได้เป็นส.ส. บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั่วประเทศ แล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคพรรคใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ถือว่าไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

กรณีการเสนอแก้ไขให้ใช้ระบบเลือกตั้ง 2 ใบ ผู้มีอำนาจอาจได้บทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่มีการใช้บัตรใบเดียว ทำให้พรรคคู่แข่งสำคัญ อย่าง “อนาคตใหม่” ที่เปลี่ยนมาเป็น “ก้าวไกล” ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวนมาก เป็นกอบเป็นกำ จากกระแสนิยมถล่มทลาย จนมีบทบาทในทางการเมืองทั้งในและนอกสภา

นอกจากนั้น ระบบเลือกตั้งใบเดียวยังทำให้มีพรรคเล็กจำนวนมาก และมักต่อรองผลประโยชน์ด้วยการอาศัยสถานะความเป็นตัวแปรเรียกร้องอะไรต่างๆ จนสร้างความวุ่นวายในพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอด ดังนั้นการใช้ระบบบัตร 2 ใบ จึงต้องการแก้ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ได้ตามต้องการ

น่าสังเกตว่า ระบบดังกล่าวนอกจากจะเข้าทางพรรคใหญ่ทั้งหลายแล้ว ยังอาจเป็นการเอื้อคนที่เคยอยู่ “พรรคเพื่อไทย” ที่กำลังจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐ หรือพรรคสาขาหรือไม่ เพราะในอีสาน ชาวบ้านมีความผูกพันกับ ส.ส.เป็นพิเศษ ขณะเดียวกัน ก็ยังรัก “เพื่อไทย” บัตร 2 ใบจึงอาจจะตอบโจทย์

อีกประเด็นสำคัญคือ ข้อได้เปรียบของ พปชร.จากโครงการประชานิยมต่างๆ ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผุดออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มกลายเป็นภาพจำว่าเป็นผลงานของพรรคแกนนำรัฐบาล และนายกฯ ของพรรคคือ พล.อ.ประยุทธ์

มาถึงจุดนี้ พปชร.มั่นใจว่า กระแสพรรคและกระแสนายกฯ ประยุทธ์ ติดตาติดใจประชาชนในระดับปลอดภัยแล้ว โดยชีวิตได้จากความสำเร็จในสนามเลือกซ่อมที่คว้าเจ้าของพื้นที่เดิมได้ทั้งหมด แน่ใจว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พปชร.จะโหนกระแสประชานิยม และพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อกลับมาอีกครั้ง

ประเด็นที่ 2 เพิ่มสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน และสิทธิชุมชน จะให้รัฐจัดให้มีทนายความในการต่อสู้คดีกับภาครัฐ

ประเด็นที่ 3 แก้ไข “มาตรา 144” ที่เนื้อหาบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณ และการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส. และ ส.ว.อย่างรัดกุม ทั้งกำหนดโทษที่อาจไม่สมเหตุสมผล พปชร.ต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะเสนอให้กลับไปใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 50

ประเด็นที่ 4 จะเสนอแก้ไข “มาตรา 185” เปิดช่องให้ ส.ส.สามารถเข้าไปติดต่อข้าราชการ และช่วยเหลือความเดือดร้อนให้ประชาชนมากขึ้น

ประเด็นที่ 5 แก้ไข “มาตรา 270” ในบทเฉพาะกาล โดยให้ รัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.เข้าไป ติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่ให้ ส.ว.ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว

นอกจากนั้น พปชร. เลือกที่จะไม่ยุ่งกับมาตรา 272 ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นนั่งร้าน และกลไกต่ออำนาจที่สำคัญของฝ่ายรัฐบาลในการขึ้นสู่อำนาจภายในช่วงเวลา 5 ปีที่ ส.ว.ดำรงตำแหน่ง

เมื่อประเมินจากประเด็นรายมาตราที่ พปชร. ต้องการเสนอแก้ไข จุดมุ่งหมายชัดเจนว่า ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเอื้อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อ และทำอะไรได้สะดวก คล่องตัวมากขึ้นเท่านั้น

ทางด้าน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่เตรียมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดย ภท.-ชทพ. มอบหมายให้พรรค ปชป.เป็นหัวหอกในการเดินเกมแก้รัฐธรรมนูญ ปชป.มอบหมายให้ “ถวิล ไพรสณฑ์” เป็นประธานคณะทำงานยก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยฝ่ายกฎหมายได้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ยุติ 7 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 256 ในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ โดยปรับเสียงเห็นชอบในวาระ 1 และวาระ 3 โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และตัดการกำหนดเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 ออกไป

ขณะเดียวกันยังมีการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 85 และมาตรา 91 ในเรื่องการลงคะแนนเสียงประชาชน หรือระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมถึงสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงยังมีมาตรา 76 ในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่ม ส.ส.ภายใต้ประชาธิปัตย์เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ละเลยเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นมากพอสมควร จึงแยกญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกฉบับเรื่องการกระจายอำนาจในท้องถิ่น โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 ว่าด้วยอำนาจ ส.ว.โหวตนายกฯ โดยพรรคปชป. สนับสนุนให้มีการตัดอำนาจวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทว่าประเด็นหลักที่ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ยังเห็นไม่ตรงกันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าจะใช้ระบบเลือกตั้งแบบใด ดี เพราะการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว มีประโยชน์กับพรรคขนาดกลางมากกว่า โดยเฉพาะภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา หากปรับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ จำนวน ส.ส.ในสภาอาจได้น้อยลง

ขณะที่ พรรคปชป. ยังมองว่า ยี่หื้อ ปชป. ยังขายได้ แม้ในระดับพื้นที่จะโดน ส.ส.คู่แข่ง แย่งชิง ส.ส.เขต ไปได้มาก แต่หากวัดความนิยมของยี่หื้อ ปชป. ยังพอมีมนต์ขลังอยู่บ้าง เมื่อ 3 พรรคร่วมรัฐบาลยังเห็นไม่ตรงกัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงอาจถูก “แช่แข็ง” ไว้ก่อน เพราะหาก ปชป. เร่งเดินเกมแรง รัฐบาลโต๊ะ อาจทำให้ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา ตีตัวออกห่าง

หลังจากนี้ ต้องจับตาดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ส่อแววจะต้องทะเลาะกันเองอีกรอบ เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจเข้าทางพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ ขณะที่ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา และพรรคเล็กพรรคน้อยย่อมเสียเปรียบแน่นอนว่า ไม่ว่าจะเลือกทางใด ย่อมมีทั้งฝั่งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ที่สุดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า พรรคที่จะชี้ขาดเรื่องนี้คือพลังประชารัฐ ที่น่าที่นี้ชัดเจนว่าไม่เลือกทาง “วิน-วิน” แน่แน่นอน

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930833>

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

เปิดตัวแม่ทัพ พรรค 3 ป. ‘แรมโบ้ - ปลัดฉิ่ง’ วัดใจ ‘แอร์บูล’ วางทายาท ‘ม้ามีด#2’ ‘บิ๊กตู่ต’ ชิง
ผบ.ทอ. ‘บิ๊กต๋วย - ต้ว - ป้อม - หนึ่ง’



เปิดตัวแม่ทัพ พรรค 3 ป. ‘แรมโบ้-ปลัดฉิ่ง’ วัดใจ ‘แอร์บูล’ วางทายาท ‘ม้า มีด#2’ ‘บิ๊กตู่ต’ ชิง ผบ.ทอ. ‘บิ๊กต๋วย-ต้ว-
ป้อม-หนึ่ง’

แม้จะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่กันอย่างคึกคัก ทั้งฝั่งพรรคฝ่ายค้าน ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล แต่พรรคฝ่ายพี่น้อง 3 ป. “ป้อม-ป็อก-ประยุทธ์” กำลังถูกจับตามองมากที่สุด ในแง่ที่ว่า ตั้งมาเป็นพรรคสำรอง หรือพรรคพันธมิตร ที่พร้อมร่วมรัฐบาล ร่วมอุดมการณ์ หรือเป็นพรรคทางเลือกให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน หรือคู่แข่งมาอยู่ โดยไม่ต้องย้ายเข้าพรรคพลังประชาชน ย้ายข้างให้เสียคะแนน เสียมวลชน เพราะที่ผ่านมา มีพลังดูดและงูเห่าที่อยากจะย้ายพรรคหลายคน โดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทย เพราะถึงอย่างไร พรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมา ก็พร้อมสนับสนุนพรรคพลังประชาชน หนุนบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัยหลังการเลือกตั้ง เพราะตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่จะยังคงอยู่ และใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยที่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ทันการในรัฐบาลนี้ การเป็นพรรคเล็ก มีโอกาสที่จะได้ ส.ส.มากกว่าพรรคใหญ่ เพราะมีตัวอย่างจากพรรคอนาคตใหม่มาแล้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ จึงก่อกำเนิดขึ้นมา โดยที่ชื่อพรรคตรงกับม็อตโต้ของ พล.อ.ประยุทธ์ ซ้ำรอยพรรคพลังประชาชน ที่เอานโยบายรัฐบาลยุค คสช.มาตั้งชื่อพรรค

แม้การจดทะเบียนจะเป็นชื่อ ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค แต่ก็รู้กันดีว่าเป็นเสมือนนอมินี เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ คือแรมโบ้ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผช.รมต.ประจำนายกรัฐมนตรี ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเสกสกล และรีแบรนด์ตัวเองด้วยการไปเรียนปริญญาเอก และกลายเป็น ดร.เสกสกล ด้วยรู้กันดีว่า ดร.เสกสกลทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐประหาร 2557 ก็ย้ายข้างจากคนเสื้อแดงมาอยู่พรรคพลังประชาชน และช่วยเคลียร์ปัญหาคนเสื้อแดง และหมู่บ้านคนเสื้อแดงในภาคอีสานได้ในระดับหนึ่ง จนผลงานเป็นที่พอใจของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังรัฐประหาร ดร.เสกสกล คิดจะหนีออกนอกประเทศ แต่บิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. ที่ตอนนั้นเป็น ผบ.พล.1 รอ. เจรจาไม่ให้เป็น และให้ช่วย คสช.ในการเคลียร์คนเสื้อแดง จนที่สุด มาทำงานใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ ทำหน้าที่ปกป้องดูแลแบบถวายหัว และตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้น

โดยที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ มีต่อได้รวมไทยสร้างชาติ ที่นำไปตั้งชื่อพรรค หากเป็นคนไทยไปตั้งพรรค จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ และไม่ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้อง มีต่อได้รวมไทยสร้างชาติ โดยในทำเนียบรัฐบาล ยังคงใช้แบ็กกรรอป ในการแถลงข่าวของนายฯ หน้ากากผ้า เสื้อ กระเป๋า ชื่อรวมไทยสร้างชาติ ตามเดิม แถมทั้งกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดแคมเปญต่างๆ ภายใต้มีต่อได้รวมไทยสร้างชาติ จนทำให้จับตามองกันว่า ดร.เสกสกลจะมาเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงในภายหลัง หรือว่ามีหัวหน้าพรรครับเชิญที่เล็งเอาไว้แล้ว

เช่นเดียวกับพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มีกระแสข่าวว่าใกล้ชิดกับปลัดฉิ่ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยใช้หัวที่มีอยู่แล้วไปก่อน และกำลังคิดชื่อพรรคใหม่ แล้วจะเปลี่ยนชื่อพรรคในภายหลัง พรรคเศรษฐกิจไทยถูกจับตามองมากกว่า เพราะชื่อขึ้นและเพาเวอร์ของนายฉัตรชัยที่ถูกพาดพิงถึงไม่ธรรมดา มีคอนเนกชันกับทุกพรรคการเมือง ทั้งในพรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ที่เชื่อกันว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคที่รับการถ่ายโอน ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ให้มาอยู่ภายใต้ร่มโดยไม่ต้องย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ให้ถูกโจมตี หรือถูกมองว่าเจอปลังดูดของบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เข้าไปอีก

แต่เป้าหมาย คือเป็นพรรคพันธมิตรพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย แม้ว่านายฉัตรชัยจะมีมิตรสหายอยู่ในทุกพรรคการเมืองทุกขั้ว แต่การทำงานตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช. 5 ปีมาจนปัจจุบันอีก 2 ปี นายฉัตรชัยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบิ๊กป้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พี่รองใน 3 ป.เป็นอย่างมาก จึงถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับพี่น้อง 3 ป.

แต่ที่น่าจับตามองจากนี้ก็คือนายฉัตรชัยจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเองหลังพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะลาออกหรือรอเกษียณ หรือว่าจะมีหัวหน้าพรรครับเชิญไว้แล้ว จนเกิดกระแสข่าวลือว่าพี่น้อง 3 ป.จะกลายเป็นหัวหน้าพรรคทั้ง 3 พรรค คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย แต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ไม่จำเป็นต้องเปิดตัวเปิดหน้าในการเล่นการเมือง หรือตั้งพรรคใหม่เหล่านี้ เพราะไม่เป็นผลดี และอาจถูกมองว่าแย่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันเอง

พรรคการเมืองจึงมีโอกาสมันจะมีหัวหน้าพรรคที่เป็นนอมินี หรือเป็นตัวแทนพี่น้อง 3 ป.ที่ไว้ใจได้ ครอบคลุมที่พี่น้อง 3 ป.จำเป็นต้องรักษาอำนาจ ครองอำนาจรัฐ เป็นรัฐบาลให้ยาวนานที่สุด ก็ต้องวางกลไกในทางการเมืองไว้ เพราะพรรคพลังประชารัฐที่เต็มไปด้วยหลายกลุ่ม ก๊วน กัก เต็มไปด้วยปัญหา และการต่อรอง และความขัดแย้งที่อาจจะเกิดการแย่งชิง แยกตัวออกไป ในอนาคตอันใกล้ ทั้งกลุ่มสามมิตร กลุ่ม กปปส.สาย “ลุงกำนันเดิม” กลุ่ม 6 ส.ส.ดาวฤกษ์ หรือแม้แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่กำลังตั้งพรรคเช่นกัน

ขณะที่ในส่วนกองทัพ พล.อ.ประยุทธ์ก็ละสายตาไม่ได้ โดยเฉพาะกองทัพอากาศ ที่ยังคุกรุ่นหลังบิ๊กแอร์ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. แผลงฤทธิ์เบาๆ เบาะๆ ในการย้ายเจ้ากรมสายส่งกำลังบำรุงหลายคน ที่บิกันต์ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนก่อนตั้งไว้ ในโผโยกย้ายกลางปี ที่มีผล 1 เมษายนที่ผ่านมา การโยกย้ายปลายปี ที่จะเริ่มทำโผกันราวกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จึงยังถูกจับตามองว่า พล.อ.อ.แอร์บูลจะทิ้งทวนเช่นไรก่อนตนเองเกษียณ เพราะจากที่มีคนเดาใจว่า พล.อ.อ.แอร์บูลจะสนับสนุนให้บิกันต์ พล.อ.อ.สฤษฏ์พงศ์ วัฒนวรานุกร ผบ.คปอ. เพื่อนซี้ร่วมรุ่น ตท.21 ให้ขึ้นมาเป็น ผบ.ทอ.ต่อในปีสุดท้ายของ พล.อ.อ.สฤษฏ์พงศ์นั้น

แต่กระแสน้ำที่พัดใน ทอ.เวลานี้มาแรงกว่า พล.อ.อ.แอร์บูลยังมีตัวเลือกอื่นด้วย โดยเล็งที่นักบินลำเลียงแบบตนเอง และมาแบบม้ามืดเช่นที่ตนเองมา ชื่อของบิกิตต์ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัฒนธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. จึงกำลังถูกโพล่ง และวัดใจ พล.อ.อ.แอร์บูล เพราะไม่ใช่แค่เพราะไม่ใช่ นักบินขับไล่เหมือนกัน เข้าใจหัวอกนักบินลำเลียงเหมือนกันแล้ว ยังเป็นเพราะ พล.อ.อ.อลงกรณ์ยังเติบโตมาในสำนักปลัดบัญชาทหารอากาศเช่นเดียวกัน และได้เป็นปลัดบัญชา ทอ. ต่อจาก พล.อ.อ.แอร์บูล

พล.อ.อ.แอร์บูลเป็นนักบิน C-130 ที่ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.แบบม้ามืด จากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. ไม่ได้อยู่ใน 5 ฉลอมอากาศ แต่ พล.อ.อ.มานัตตันขึ้นมา ส่วน พล.อ.อ.อลงกรณ์ ตท.22 เป็นนักบินเป็นนักบินเครื่อง T-Bird และ เคยบิน L-39 ด้วย ที่เพิ่งเป็น พล.อ.อ. ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เมื่อตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แถมมีอายุราชการถึงกันยายน 2566

กล่าวกันว่า ทอ.ว่า นอกจากอาศัยพลังจาก พล.อ.อ.แอร์บูลแล้ว ยังมีพลังรุ่น ตท.22 ที่มีบิกิตต์ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 เป็นแกนนำ ที่จะดันเพื่อน ตท.22 ขึ้น ผบ.เหล่าทัพ เช่น ใน ทร.ก็มีทั้งบิกิตต์ พล.ร.อ.สุทธิพันธ์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และบิกิตต์ พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผช.ผบ.ทร. ที่ชิงกันขึ้นเป็น ผบ.ทร.

แต่ทว่า พล.อ.อ.อลงกรณ์ไม่เคยเป็น ผช.ทูตทหาร และผู้บังคับฝูง หรือผู้บังคับการกองบินใดๆ แต่เติบโตมาในกองบิน 56 เคยเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการของบิกิตต์ พล.อ.อ.ธนินต์ เนียมทันต์ ผบ.ทอ.ในยุคที่กองทัพอากาศเคยมีปัญหาความแตกร้างเกิดขึ้นในหมู่หน่วยทหารเพื่อนนายเรืออากาศ (นนอ.05) จนในเวลานั้นต้องมีการเลือก ผบ.ทอ.ที่เป็นม้ามืด เป็นตาอยู่อย่าง พล.อ.อ.สนั่น ท้าวทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. ขึ้นมาเป็น ผบ.ทอ.กันเลยทีเดียว

ขณะที่ พล.อ.อ.แอร์บูลเคยเป็น ผช.ทูตทหารอากาศ ประจำสิงคโปร์ และเคยเป็นผู้บังคับฝูง และผู้บังคับการกองบิน 6 ด้วยเพราะตามธรรมเนียม ทอ.แล้ว นายทหารอากาศที่จะเป็น ผบ.ทอ. จะต้องเป็นนักบิน ไม่ว่าจะนักบินขับไล่ หรือลำเลียงก็ตาม และต้องเป็น ผบ.หน่วย ระดับ ผู้ฝูง และ ผู้การกองบิน และ ผช.ทูตทหารอากาศ จึงอาจทำให้โปรไฟล์ของ พล.อ.อ.อลงกรณ์ไม่สวยงาม แต่ทว่า หาก พล.อ.อ.แอร์บูลจะผลักดัน ก็อาจต้องใช้แรงมากหน่อย เมื่อเทียบกับแคนดิเดต ผบ.ทอ.คนอื่นที่มีอยู่ โดยเฉพาะเสธ.หนึ่ง พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา เสธ.ทอ. ที่เป็นทั้งนักบินเอฟ 16 ผู้ฝูง ผู้การ โตมาจากกองบิน 4 และเคยเป็น ผช.ทูต ทอ. ที่สวีเดน และยังเป็นครีมนักแข่งในรุ่น ตท.23 และเป็นเพื่อนรักบิกิตต์ พล.อ.อ.อำนาจ จิระมณีนัย แกนนารุ่น ในสายราชสำนักด้วย และมีอายุราชการถึงกันยายน 2567 ที่หากนั่ง ผบ.ทอ. 3 ปี ก็จะทำงานได้ต่อเนื่อง

แต่ถ้ามองว่า พล.อ.อ.มานัตตันขึ้นมา พล.อ.อ.แอร์บูลจะไม่สนับสนุน เพราะเกิดปัญหาทางใจระหว่างกันเสียแล้ว แม้ว่า พล.อ.อ.มานัตจะเป็นคนดี พล.อ.อ.แอร์บูลขึ้นเป็น ผบ.ทอ.ม้ามืดมาก็ตาม

ที่ไม่อาจมองข้าม คือความเคลื่อนไหว ความเป็นไปใน ทอ.ยังอยู่ในสายตาของบิกิตต์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่รอจังหวะเข้าเสียบ หากเกิดความขัดแย้งจนตกลงกันไม่ได้

เพราะเป็นที่รู้กันดีว่า พล.อ.ประยุทธ์เคยพยายามเสนอชื่อบิกิตต์ พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ตายทอง ตอนที่เสธ.ทอ. ให้ขึ้นเป็น ผบ.ทอ. แทน พล.อ.อ.แอร์บูล เมื่อครั้งที่ พล.อ.อ.มานัตเสนอชื่อขึ้นมา แต่ พล.อ.อ.มานัตยื่นกรานชื่อ พล.อ.อ.แอร์บูล ก็จึงต้องเลยตามเลย แต่ก็ยังมีข่าวออกมาเสมอว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังคงสนับสนุน พล.อ.อ.สุทธิพันธ์เป็น ผบ.ทอ.อยู่ แม้ว่าจะถูกดึงไปเป็นรอง ผบ.ทหารสูงสุดแล้วก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ก็สามารถโยกข้ามกลับมาจาก บก.ทัพไทย มาเป็น

ผบ.ทอ.ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณกันยายน 2565 ได้ ด้วยเพราะมีการมองว่า พล.อ.อ.แอร์บูลไม่มีพลังมากพอในการเจรจา ต่อรองกับ พล.อ.ประยุทธ์ รุมว.กลาโหม แต่ก็มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ก็สำรวจตรวจสอบกระแสข่าวใน ทอ.เช่นกัน และจับตาดูแคนดิเดต ผบ.ทอ.ทุกคนอยู่ โดยเฉพาะ พล.อ.อ.ชานนท์ด้วย ที่ก็ไปเป็นตัวแทน ผบ.ทอ.ร่วมประชุมกับ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรอยู่เนืองๆ

ที่รอดูกันก็คือ พล.อ.ประยุทธ์จะดึง พล.อ.อ.สุทธิพันธ์กลับมาเป็น ผบ.ทอ.ในใก้นยายนี่หรือไม่ และจะดึงบิ๊ก ป้อม พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสธ.ทหาร ที่ถูกดึงไปอยู่กองทัพอากาศ กลับมาจ่อคิวขึ้น ผบ.ทอ.ด้วยหรือไม่ เพราะ ก็ถือเป็นคนเก่ง และคนดี แต่ตำแหน่ง ผบ.ทอ.เป็นได้แค่คนเดียว พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องตัดสินใจ และมองภาพรวมของ ทอ. เพราะหากให้ ทอ.นี้ ไม่ต้องเปลี่ยน ผบ.ทอ.ทุกปี ก็เลือกแคนดิเดตที่เป็น ผบ.ทอ.ต่อเนื่อง 2-3 ปีเลย แต่ก็ต้องเลือกระหว่าง พล.อ.อ.ธนศักดิ์ (ตท.22) หรือ พล.อ.อ.ชานนท์ (ตท.23) เพราะเกษียณกันยายน 2567 พร้อมกัน ทว่าในแง่โปรไฟล์แล้ว พล.อ.อ.ชานนท์ กับ พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เดินมาคล้ายๆ กัน คือจาก ผช.ทูต ทอ. มาอยู่กรมยุทธการ ทอ. จนเป็นเจ้าของกรมยุทธการ ทอ. และรองเสธ.ทอ.

แต่ พล.อ.อ. ชานนท์เป็นนักบินเอฟ 16 เคยเป็นผู้บังคับฝูงบิน 403 กองบิน 4 ผู้บังคับการกองบิน 4 ก่อนไป เป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ประจำกรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน ก่อนเป็นรองเสธ.ทอ. และเสธ.ทอ. ส่วน พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เป็นนักบิน OV-10 และ ผช.ทูต ทอ.ประจำสหรัฐอเมริกา และเป็นเจ้าของกรมยุทธการ ทอ. ก่อนเป็น รองเสธ.ทอ. แล้วมถูกเตะข้ามไปเป็นรองเสธ.ทหาร นับถอยหลัง รอดูการใช้อำนาจ รุมว.กลาโหมและนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ได้เลย

อ้างอิง :

https://www.matichonweekly.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9/article_414314